
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออก

รายงานผล
การดําเนินงาน

๒๕๖๗

ณ จังหวัดระยอง
และจังหวัดจันทบุรี
วันท่ี ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

“ไปดวยมิตรไมตรี ปฏิบัติตอทุกคนในพื้นที่อยางเปนกัลยาณมิตร”



 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดระยอง – จังหวัดจันทบุร ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

หนว่ยงานภาครฐั                       ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน                         อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๖. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่ติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่ เป็นรูปธรรมโดยตรง พร้อมรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ  

 
 
 

  
 

  
 

   
 



๒ 

 

๗. วิธีการประเมินผล 
  
   สังเกต                 สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 
 
                 สัมภาษณ ์              อื่น ๆ 

 
 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง  

และจังหวัดจันทบุรี มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๒๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จ านวน ๒๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย  
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๑๓๐ 
๗๐ 

๖๕.๐๐ 
๓๕.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐) เป็น 
เพศหญิง จ านวน ๗๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐)   

 
 ๒. อายุ 
   

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๕๑ – ๖๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

๙๓ 
๖๙ 
๒๘ 
๘ 
๒ 

๔๖.๕๐ 
๓๔.๕๐ 
๑๔.๐๐ 
๔.๐๐ 
๑.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี ปี จ านวน ๙๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐) 

รองลงมา ได้แก่ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๖๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน  
๒๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐) อายุ มากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐) และอายุ 
๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐) ตามล าดับ 

 

   
 

  
 



๓ 

 

 ๓. ระดับการศึกษา 
   

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี
มัธยมศกึษา 

สูงกว่าปรญิญาตรี 
ประถมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 

๑๓๕ 
๓๐ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๐ 

๖๗.๕๐ 
๑๕.๐๐ 
๖.๕๐ 
๖.๐๐ 
๕.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓๕ คน (คิดเป็นร้อยละ 

๖๗.๕๐) รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐) ระดับสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐) ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๐๐) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐) ตามล าดับ 

 
 ๔. อาชีพหลัก 
   

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม 
ค้าขาย 
อื่น ๆ 
รับจ้าง 

๑๑๒ 
๔๒ 
๑๗ 
๑๗ 
๑๒ 

๕๖.๐๐ 
๒๑.๐๐ 
๘.๕๐ 
๘.๕๐ 
๖.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ 

๕๖.๐๐) รองลงมา ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๔๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐) อาชีพค้าขาย 
จ านวน ๑๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐) อาชีพอื่น ๆ จ านวน ๑๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐) และอาชีพ
รับจ้าง จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

วิทยุ/โทรทศัน ์
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์สื่อ 

สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
อื่น ๆ 

๑๑๗ 
๑๑๖ 
๘๓ 
๒๗ 
๓ 

๕๘.๕๐ 
๕๘.๐๐ 
๔๑.๕๐ 
๑๓.๕๐ 
๑.๕๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจาก บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

จ านวน ๑๑๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๐) รองลงมา ได้แก่ วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๑๑๖ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๕๘.๐๐) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๘๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐) สื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จ านวน ๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐)  และอื่น ๆ จ านวน ๓ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๑.๕๐) ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 

 
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 

(%) ความคิดเห็น 
๑. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการควบคุม 
    การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร  
    (คณะรัฐมนตรี) 

๓.๔๕ ๖๙.๑๐ มาก 

๒. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภา    
    ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๔๓ ๖๘.๖๐ ปานกลาง 

๓. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการ 
    พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย 

๓.๔๑ ๖๘.๒๐ ปานกลาง 

รวม ๓.๔๓ ๖๘.๖๓ ปานกลาง 

 
 

 
๒. หน้าที่และอ านาจอื่นๆ ที่ท่านทราบ 
    - ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน 
    - เลือกตั้งนายกรัฐมนตรี 
    - พิจารณาร่างกฎหมาย 
     
 
 



๕ 

 

๓. ความพึงพอใจต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ สถานทีด่ าเนินโครงการฯ ๔.๓๒ ๘๖.๔๐ มาก 
๒ การดแูลอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๔.๒๘ ๘๕.๖๐ มาก 
๓ สมาชิกวฒุิสภาผู้ใหข้้อมูล/ตอบขอ้ซักถาม ๔.๒๖ ๘๓.๓๐ มาก 
๔ เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ได้รับจากโครงการฯ ๓.๗๔ ๗๔.๙๐ มาก 

รวม ๔.๑๕ ๘๒.๕๕ มาก 
 
 ๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจง 
   การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  
   มาน าเสนอให้ประชาชนรับทราบ ผ่านการรับรู้ของ 
   สมาชิกวุฒิสภา 

๔.๒๔ ๘๔.๘๐ 
 

มาก 

๒ น าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตมาบอกต่อ 
   เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
   ต่อไป 

๔.๑๙ ๘๓.๙๐ มาก 
 

๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทางการ 
   ติดต่อสื่อสารกับวุฒิสภา 

๔.๑๙ ๘๓.๙๐ มาก 

๔ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
   ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

๔.๑๙ ๘๓.๙๐ มาก 

รวม ๔.๒๐ ๘๔.๑๒ มาก 
  

 ๕. ท่านต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือในเรื่องใด 
    - อยากให้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนระดับล่าง 
               - ช่วยแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ าเพ่ือใช้ท าการเกษตร 
    - ช่วยแก้ปัญหาช้างป่าท าลายพืชพลทางการเกษตร 
    - ช่วยกระจายน้ าผ่านระบบท่อส่งน้ าหรือคลองชลประทานเพ่ือให้เกษตรกรได้รับการ

แบ่งปันน้ าอย่างทั่วถึง 
    - ช่วยแก้ปัญหาการจัดท าโครงการแผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน

งบประมาณล่าช้า และติดขัดในข้อกฎหมายพระราชบัญญัติป่าไม้ 
    - ช่วยแก้ปัญหาผลักดันการออกเอกสารที่ดินท ากินให้ชาวบ้าน 

 



๖ 

 

๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  จังหวัดละ ๑๐๐ คน  
  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 
  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 
 
               ประชาชนทั่วไป                 เด็ก – เยาวชน                ผู้บริหาร ร.ร./ครู 
 
               ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ  
 
  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  
 จังหวัดระยอง 
 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง 

ส านักงาน กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง ส านักงานธนารักษ์จังหวัดระยอง ส านักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง ศูนย์ป่าไม้ระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก   
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด  
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมือง
มาบตาพุด  เทศบาลเมืองบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ หอการค้าจังหวัดระยอง สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
สมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด สมาคมเพื่อนชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคประชาสังคม 

 - สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  
 จังหวัดจันทบุรี 
 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจัทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ เกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้แทน

โครงการชลประทานจันทบุรี ผู้แทนนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๙ ผู้แทนนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๔ ผูแ้ทนส านักงานจังหวัดจันทบุรี นายอ าเภอแก่งหางแมว  

- ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

 - สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  
 
 
 
 

  
 

  
 

  
 



๗ 

 

 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุร ีได้รับทราบ
ถึงแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าประเด็นเรื่องร้องเรียนของพ่ีน้อง
ประชาชนที่ยังด าเนินการไม่ส าเร็จ อีกทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการรวม
พูดคุยกับประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหา  
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และต้องการสะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความ
เป็นกันเอง  

 
    ๘.๓ เชิงเวลา  
   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

 
   อื่น ๆ .......................................................................... 
   
 ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ  
                          

เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 
 
๙. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 
๑๐. ข้อเสนอแนะจากประชาชน  - 
๑๑. สรุปสาระส าคัญ 
 

สรุปสาระส าคัญ 
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 
 
จุดที่ ๑ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง การหารือกับส่วนราชการ 
 
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย 

๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง  
๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยธุยา  รองประธานกรรมการ คนทีส่าม  
๓. พลเอก วสนัต ์สุริยมงคล    กรรมการ 
๔. พลเอก ธงชัย สาระสขุ    กรรมการ 
๕. พลเรือโท สนธยา นอ้ยฉายา   กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุส่ง ไข่เกษ   กรรมการ 
๗. นางดวงพร รอดพยาธิ ์   กรรมการ 
๘. นายเจน น าชัยศิร ิ    กรรมการ 

 
 

  
 



๘ 

 

๙. นายสุรเดช จริัฐฐิติเจริญ    กรรมการ 
๑๐. นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ    กรรมการ 
๑๑. นายอุดม วรัญญูรฐั     กรรมการ 
๑๒. นายจิรชัย  มูลทองโร่ย      ประธานคณะอนุกรรมการดา้นประชาสมัพันธ์ 
พร้อมดว้ย นายณฐัศักย์ ดศีรี ท้องถิ่นจงัหวัดระยอง ผู้แทนผูต้รวจราชการกระทรวงหมาดไทย

เขต ๙   
 โดยประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้า ประกอบด้วย 

 
๑.  แผนการด าเนินงานขั้นต่อไป การด าเนินการในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ 
 
ผู้อ ำนวยกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้การยกเลกิ

เขตควบคุมมลพิษยังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จได้ โดยมีเหตุผลสืบเนื่องจากศาลปกครอง
จังหวัดระยองเมือ่วันที่ 3 มีนาคม 2552 มีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหนา้ที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้เขตพ้ืนที่ ชุมชนในเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ครอบคลุมพื้นที่ต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง ต าบลมาบข่า ต าบลเนินพระ และต าบลทับมา เป็นเขต
ควบคุมมลพิษ พ้ืนที่ประมาณ 417 ตารางกิโลเมตร เพ่ือด าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ  
ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับตั้งแต่ศาลมีค าพิพากษา   

ต่อมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 
ก าหนดให้พ้ืนที่ชุมชนของผู้ถูกฟ้อง ได้แก่ ชุมชนเกาะกก หนองแดงเม ชุมชนอิสลาม ชุมชนมาบข่า 
ชุมชนคลองน้ าหู ชุนกรอกยายชา ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนบ้านพลง ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนบ้าน
เขาไผ่ ชุมชนซากลูกหญ้า และชุมชนซอยร่วมพัฒนา ซึ่งอยู่ ในเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งสิ้น 25 
ชุมชน ที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีบ้านเรือนประมาณ 5,663 หลังคาเรือน มีประชากร
ประมาณ 25,668 คน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และแม่บ้าน 
โดยใช้น้ าจากบ่อน้ าและน้ าประปาในการอุปโภคบริโภค เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากนิคม
อุตสาหกรรมทั้งมลพิษทางอากาศ ทางน้ า และของเสียอันตรายที่ปล่อยออกจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำร คนที่หน่ึง ได้สอบถามในมุมของกฎหมาย  
ที่กรณีศาลปกครองให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน แต่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น 
มีความผิดหรือไม่  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญส่ง ไข่เกษ กรรมกำร ได้ให้ข้อมูลว่า ค าสั่งศาลปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 
2552 ให้ด าเนินการวางแผนและแก้ไขปัญหา ซึ่งในภาพของการวางแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหานัน้ 
ได้ด าเนินการแล้ว โดยมีอนุกรรมการจัดการเขตพ้ืนควบคุมมลพิษ ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานอนุกรรมการ และมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย มีคณะกรรมการก ากับดูแลการขับเคลื่อน คือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า บทสรุปที่ท าให้การ
ประกาศพื้นที่เป็นเขตควบคุมมลพิษไม่ส าเร็จนั้น มีตัวชีวัดใดก าหนด  

ผู้อ ำนวยกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้รายงานว่า เมื่อการยกเลิก
เขตควบคุมมลพิษไม่ส าเร็จ ก็ได้เสนอแนะให้ใช้แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการบริหารจัดการ
เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม



๙ 

 

แห่งชาติ โดยใช้กลไกของอนุกรรมการก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษเป็น
กลไกหลัก ซึ่งเป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองเป็นประธาน มีการขับเคลื่อนเพื่อเพ่ือด าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567 อาทิ ได้ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลแห่งก าเนิดมลพิษ โดยด าเนินการ
แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 มีการจัดท าบัญชีแหล่งก าเนิดมลพิษ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 มีการศึกษาวิเคราะห์มลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเสรจ็
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ได้มีการรับฟังความคิดเห็น การจัดประชุมประชาคม เพ่ือ
จัดท าแผนควบคุมมลพิษ จนได้เป็นบัญชีแหล่งควบคุมมลพิษ มีการก าหนดค่าเป้าหมาย และหลักฐาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับก าหนดแผนงาน/โครงการ ซึ่งได้มีการรวบรวมแผนงานโครงการไว้
เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจเช็คโครงการที่จะเพิ่มเติม เพื่อบรรจุเข้าแผนงานต่อไป 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญส่ง ไข่เกษ กรรมกำร ได้ให้ข้อมูลว่า แผนปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนดให้
รัฐบาลด าเนินการปฏิรูปในเขตควบคุมมลพิษพ้ืนที่จังหวัดระยอง ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยมากว่า 
2 ปี ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สภาพัฒน์ ได้รายงานผลการขับเคลื่อนการประกาศเขตควบคมุ
มลพิษต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่า ไม่ประสบความส าเร็จ ด้วยมีดัชนีตัวชี้วัด 2 ตัวที่ก าหนด คือ 1) แหล่งน้ า
ไม่สะอาด และ 2) ค่า VOCs ที่เกินค่ามาตรฐาน แต่ทั้งนี้ ก็ได้มีการก าหนดแผนในการจัดการผลพิษพ้ืนที่
จังหวัดระยอง ในช่วงปี พ.ศ. 2567 – 2570 ซึ่งจะขอรับฟังในวันนี้ ว่าจะสามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร และมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง มีดัชนีชี้วัดอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ 

พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำร คนที่หน่ึง  ได้สอบถามถึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการก ากับดูแลมลพิษเหล่านี้ สารพิษ  สารปนเปื้อน  กากของเสีย และน้ าเสีย 

 ผู้อ ำนวยกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  ให้ข้อมูลว่า หน่วยงานที่
รับผิดชอบก ากับดูแล สารพิษ สารปนเปื้อน คือ กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรม และกรมการ
อุตสาหกรรม ส่วนคุณภาพน้ า มี 2 หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบดูแล คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่และองค์การจัดการน้ าเสีย ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 

 พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำร คนที่หน่ึง ได้สอบถามในส่วนของการแก้ไข
ปัญหา VOCs เกินค่ามาตรฐาน  

ผู้อ ำนวยกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ให้ข้อมูลว่า การแก้ไขปัญหา
การควบคุม VOCs ของภาคอุตสาหกรรม ได้มีการออกกฎหมายควบคุมแหล่งก าเนิดที่โรงงาน
อุตสาหกรรม มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ เพื่อควบคุมถังกักเกบ็ ควบคุมการปล่อย ควบคุมการระบาย
ออกที่ค่าริมรั้วโรงงานที่มีแหล่งก าเนิด VOCs โดยกฎหมายทั้ง 3 ฉบับที่บังคับใช้ อยู่ระหว่างทดลองใน
การตรวจวัดค่า ว่าเป็นค่ามาตรฐานที่ออกมาหรือไม่ และในบางอย่างเป็นการเก็บสถิติยังไม่มีการบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งคิดว่าเมื่อด าเนินการเต็มรูปแบบจะสามารถแก้ไขปัญหามลพิษได้ 

 นำยเจน น ำชัยศิริ กรรมกำร ได้แสดงความคิดเห็นว่า มาตรฐานค่า VOCs ที่ได้น ามา
จับนั้น มีความเข้มข้นเกินไปหรือไม่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสามารถท าได้ตามก าหนดหรือไม่ เพราะ
ต่างประเทศที่มีการบังคับใช้อยู่นั้น ค่ามาตรฐานไม่ได้เข้มเหมือนที่ประเทศไทยก าหนด และขอสอบถามว่า 
ค่า VOCs ท่ีตรวจจับ ณ ริมรั้วนั้น เป็นค่าที่แท้จริงแล้วหรือไม่ เพราะค่า VOCs ไม่ได้เกิดจากโรงงาน



๑๐ 

 

อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งเกิดจากมลภาวะของการจราจรด้วย ตรงนี้จะแยกค่า VOCs ที่เกิดขึ้น
เกิดจากภาคการจราจรออกจาก VOCs ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญสง่ ไข่เกษ กรรมกำร ได้ให้ข้อมูลว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และอุตสาหกรรมจังหวัด โดยกรมควบคมุมลพิษไดม้ีการประกาศใช้ค่ามาตรฐาน
ที่จะสามารถท าให้มีโอกาสในการเกิดมะเร็ง 1 : 100,000 คน ซึ่งต้องยอมรับว่ามีความเข้มข้นในการ
ก าหนดและบังคับใช้มาก โดยที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อจะปรับค่ามาตรฐานให้
มีความเข้มข้นน้อยลง ให้เหลือเพียง 3.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือปริมาณที่จะท าให้เกิดมะเร็งได้ 
คือ 1 : 50,000 คน ในส่วนนี้จะเกิดการยอมรบัไดห้รือไม่ เพราะผลจาการศึกษาและการหารือในหลาย
ครั้งที่ผ่านมานั้น มีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ ได้ให้ความคิดเห็นว่า ควร
ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 : 100,000 คนเช่นเดิม จะเกิดผลดีและเป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขมาตรฐานที่
ก าหนดไว้เดิม โดยให้ความคิดเห็นว่ามาตรฐานต่าง ๆ ได้ลดลงมาต่ ากว่าเกณฑ์แล้ว จึงควรใช้มาตราส่วน 
1 : 100,000 ต่อไป ส าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมก็ยอมให้ติดตัง้เครือ่ง VOCs ในเขตรั้วโรงงานแลว้ 
เพ่ือแยกค่า VOCs ออกจากชุมชน เพราะการที่น าไปติดไว้บริเวณรั้วโรงงานนั้น จะเกิดค่าที่ชัดเจนว่ามา
จากโรงงานอุตสาหกรรมนี้โดยตรง 

พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำร คนที่หน่ึง ได้ขอให้ 2 หน่วยงาน คือ การ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และอุตสาหกรรมจังหวัด ที่รับผิดชอบดูแล  VOCs จัดท าแผนด าเนนิการใน
การก ากับดูแลและควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษในเขตโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้มีผลถึงมาตรการในการ
ลงโทษผู้ที่ท าให้เกิดมลพิษ วิธีการในการบังคับใช้อย่างเข้มงวด รวมถึงจ านวนของอัตราเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจติดตาม เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และขอให้จัดส่งไปยังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย 

 
ปัญหำเรื่องน  ำเสีย  
ผู้อ ำนวยกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  ให้ข้อมูลว่า ในเรื่องของ 

น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีระบบการบริหารจัดการอยู่แล้ว และทุกโรงงานต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่ก าหนด หากพบการลักลอบปล่อยน้ าเสียก็จะถูกปิดโรงงานแห่งนั้น แต่พบว่าปัญหาเรื่อง  
น้ าเสียของชุมชน ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแล คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่มี
การบริหารจัดการและก ากับดูแลได้ยากมากกว่า เพราะเป็นวิถีชีวิตและเป็นนิสัยของคนในพ้ืนที่  
ส่วนราชการเข้าไปแก้ไขแล้วก็มีการลับลอบกระท าผิดอย่างต่อเนื่องมาตลอด 

พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กรรมกำร ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ปลวกแดงไม่สามารถใช้น้ าบาดาลได้ 
สืบเนื่องจากรายงานของทรัพยากรน้ าบาดาล ปี พ.ศ. 2551 พบว่า มีโลหะปนเปื้อนสูงในน้ าบาดาล
พ้ืนที่ปลวกแดงจนถึงอ าเภอมาบตาพุด ซึ่งสารปนเปื้อนเกิดขึ้นจากการฝังกลบกากอุตสาหกรรมในอดีต 
จนกระทั่งได้มีการน าป้ายไปปิดประกาศห้ามใช้น้ าบาดาลบริเวณดังกล่าว เพราะมีสารปนเปื้อนสูง  
โดยขณะนั้นไม่มีการก าจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและไม่มีกฎหมายบังคับ ท าให้เกิดการฝังกลบ
กากอุตสาหกรรมตามบ่อลูกรัง บ่อทราย และบ่อดิน เป็นผลให้น้ าจากฝนชะล้างสารพิษลงสู่ใต้ดินและ
ปนเปื้อนไปยังน้ าบาดาลที่สูบขึ้นมา เรื่องนี้ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักยังไม่มีการเข้าไป
แก้ไขปัญหาดังกล่าว และน้ าบาดาลก็ยังไม่สามารถใช้ได้มาจนถึงปัจจุบัน  

 



๑๑ 

 

พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำร คนที่หน่ึง ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการน้ าเสีย ทั้งองค์การจัดการน้ าเสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและจัดการน้ าเสียในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดส่งไปยัง
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย 
 

๒. ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเกาะเสม็ด  
 
สืบเน่ืองจำกกำรลงพื นที่ ณ เกำะเสม็ด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๖ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพื นที่จังหวัดภำคตะวันออก  : 

มอบหมายให้จังหวัดเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริง ๆ ร่วมประชุมกันเพ่ือหาทางช่วยแก้ไข
ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอสรุปออกเป็น Timeline ในการติดตามปัญหาดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังนี้ 

สรุปประเด็นพื้นที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ด 
วัน เวลา รายละเอียด 

9 ต.ค. 2562 
 

คณะกรรมการ สว. พบประชาชนภาคตะวันออก ลงพ้ืนที่  ณ จังหวัดระยอง  
นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์  ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดระยอง ได้เสนอประเด็นการแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ด ซึ่งเกิดปัญหาความไม่แน่ชัดของแนวเขต โดยในปี พ.ศ. 
2524 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน  
เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในพ้ืนที่ต าบลเพ อ าเภอเมือง และ
ต าบลแกลง อ าเภอแกลง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยเหลือที่ดินเพียงประมาณ 700 ไร่  
ที่ยังคงเป็นที่ราชพัสดุ เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานใช้แผนที่อ้างอิงคนละฉบบั จนเป็นเหตใุห้
ประชาชนที่เช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์บางกลุ่มถูกกรมอุทยานแห่งชาติฯ แจ้งความ
ด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อุทยานฯ ซึ่งเป็นปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงาน
และประชาชนในพ้ืนที่ที่ยืดเยื้อยาวนานเรื่อยมา โดยในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการน าก าลัง 
เข้าจับกุมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 42 ราย และในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการจับกุมเพ่ิมขึ้นอีก 
2 ราย ท าให้มีประชาชนเข้าร้องเรียนและด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย  
ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้เข้ามาด าเนินการ
แก้ไขและไกล่เกลี่ย 
 

26 ธ.ค. 2562 
 

ประธานคณะกรรมการ สว.พบประชาชน  มีหนั งสือถึ ง คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพ่ือรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน พร้อมหาแนวทางด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป    

13 ตลุาคม 
2543 

มติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)  
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าเขต

ตรวจราชการที่ 3 เป็นประธาน ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมกัน
ตรวจสอบแนวเขตและจัดท าแผนที่กายภาพให้เป็นฉบับเดียวกัน โดยมี



๑๒ 

 

วัน เวลา รายละเอียด 
รายละเอียดของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนรายละเอียดของราษฎรที่บุกรุก
เป็นรายแปลง โดยให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

๒. เขตพ้ืนที่อุทยานฯ 3,500 ไร่ ห้ามมิให้เพ่ิมจ านวนราษฎรผู้มีสิทธิการเช่าเพ่ิมไป
จากจ านวน 49 ราย ส่วนการจัดหารผลประโยชน์ให้กรมธนารักษ์และกรมป่าไม้
พิจารณาร่วมกันก าหนดรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการเช่าให้สอดคล้องกัน 
ส่วนพ้ืนที่นอกเขตอุทยาน 700 ไร่ นั้น เมื่อกรมธนารักษ์ด าเนินการท าการ
ส ารวจรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนและเนื้อที่ของราษฎรแล้ว ให้ด าเนินการ
จัดหาผลประโยชน์ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยมอบให้จังหวัดระยอง 
กรมธนารักษ์ และกรมป่าไม้ ร่วมกันท าการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่
ทราบ ส าหรับกรณีที่กรมป่าไม้จะน ารายได้ไปใช้จ่ายเป็นค่าดูแลรักษาอุทยานฯ 
นั้น ให้ตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป 

 

27 ก.ค. 2565 คณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง สภำผู้แทนรำษฎร ได้มีกำรประชุมครั งที่ 122 ซึ่งที่
ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช รวมทั้งคณะผู้ร้อง รวบรวมเอกสารหลักฐานที่สามารถพิสูจน์สิทธิ์ต่าง ๆ ใน
ที่ดิน พร้อมทั้งสรุปความเห็นเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพ่ือ
พิจารณาสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป  
 

20 ก.ย. 2565 กรมธนำรักษ์  มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  กค. 0307/11617 แจ้งว่าประเด็น 
ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นกรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกาก าหนด
บริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะ
ใกล้เคียง ในท้องที่ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง และต าบลแกลง อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 ทับซ้อนกับที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ รย. 448 บนเกาะเสม็ด ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีค าวินิจฉัยสั่งการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้กรมธนารักษ์ และกรมอุทยานฯ ร่วมกัน
ตรวจสอบและปรับปรุงแนวเขตและปักหลักเขตการเช่าที่สูญหายเป็นจ านวนมาก 
รวมทั้งตรวจสอบพ้ืนที่เช่าบริเวณชายหาดทั้งหมด หากประชาชนไม่เห็นด้วยและ
ยืนยันว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตน ให้ใช้สิทธิทางศาลต่อไป พร้อมจัดส่งข้อมูล
ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ดังกล่าวต่อไป 
 

24 พฤศจิกายน 
2565 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ ได้จัดประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว สรุปว่า จากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อกฎหมาย ค าวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One map) และแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เห็นสมควรลงพ้ืนที่ไป



๑๓ 

 

วัน เวลา รายละเอียด 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

21 – 22 
ธันวาคม 2565 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือ และลงพ้ืนที่
ศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เกาะเสม็ด โดยหารือร่วมกนั
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดระยอง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
พร้อมรับฟังปัญหาจากตัวแทนราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว สรุปได้ว่า  

๑. ธนารักษ์จังหวัดแจ้งว่า ขอบเขตพ้ืนที่อุทยานฯ ได้กันออกมา ๗๐๐ ไร่ แต่ยัง
หาข้อสรุปไม่ได้ว่าอยู่จุดใดบ้าง ตามมติ กบร. ครั้งที่ 7/2543 ลงวันที่ 13 
ต.ค. 43 ที่ให้กันตัวชุมชนออก และมีส่วนที่ธนารักษ์จัดให้เช่าตามมติ กบร. 
โดยจัดให้เช่าครั้งแรกเมื่อป ี2543 จ านวน 204 แปลง เนื้อที่ประมาณ 195 
ไร่ เหลือพ้ืนที่ยังไม่ให้เช่าประมาณ 15 แปลง ประมาณ 40 ไร่ และพ้ืนที่ใช้
ในส่วนราชการประมาณ 11 แปลง 65 ไร่ พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ทับซ้อน
ระหว่างธนารักษ์กับอุทยานฯ ปัจจุบันเกาะเสม็ดมีความเจริญมาก ราษฎรที่
อยู่ในเขตอุทยานฯ มีจ านวน 49 ราย ซึ่งทั้ง 49 ราย ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่และ
ท าสัญญาเช่ากับธนารักษ์ และมี 2 ราย ไม่ได้เช่า  

๒. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าฯ แจ้งว่า กรมอุทยานฯ ได้หารือร่วมกับ
กรมธนารักษ์ เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เช่าที่ราชพัสดุในเขตอุทยานฯ เมื่อ
วันที่  4 ต.ค. 2547 สรุปว่า ปัญหาข้อกฎหมายเป็นที่ยุติในขั้นต้นว่า 
กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานให้ประกาศทับที่ราชพัสดุจะต้องตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ก่อนจะอนุญาตให้ผู้เช่าด าเนินการใด 
ต้องไปขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่จากกรมอุทยานฯ ก่อนจึงจะด าเนินการอนุญาต
ในเรื่องการเช่า พร้อมทั้งกรมอุทยานฯ จะก าหนดวิ ธีปฏิบัติของผู้เช่าที่ 
ราชพัสดุบนพื้นที่ทับซ้อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. ตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน แจ้งว่า ปี 2559 กรมอุทยานฯ ได้จับกุม
ชาวบ้านข้อหาบุกรุกพ้ืนที่ตามแผนที่แนบท้านพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2524 
ชาวบ้านมีความสงสัยในหลักหมุดคู่ระหว่างกรมอุทยานฯ กับกรมธนารักษ์ 
ไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยที่ท ากินของชาวบ้าน แต่ปรากฏว่ามีการถอน  
หลักหมุดเมื่อปี 2562 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One map) และแก้ไขปัญหาแนวเขต
ที่ดินของรัฐ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ เนื่องจากเส้นแผนที่มีความคลาดเคลื่อน
เข้าใจไม่ตรงกัน กรมอทุยานฯ กรมธนารักษ์ และชาวบ้าน จึงลงพ้ืนที่
ตรวจสอบหลักหมุด ปรากฏว่าเจอหลักหมุดเดิมเมื่อปี 2524 ทั้งของสอง
หน่วยงาน แต่ไม่เจอหลักหมดุป ี2562 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนทีแ่นว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ จึงสรุปว่าให้ยึดแผนที่ปี 2524 ที่มีการ
ปรับปรุงเมื่อปี 2542 

 



๑๔ 

 

วัน เวลา รายละเอียด 
24 มี.ค. 2566 

 
คณะกรรมการ สว. พบประชาชนภาคตะวันออก ลงพ้ืนที่ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง โดยมีกรมอุทยานฯ ร่วมพูดคุยประเด็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อน
บนเกาะเสม็ด สรุปได้ว่าพ้ืนที่ 700 ไร่ เดิมทีเป็นที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งทหารเรือ 
ขอใช้ประโยชน์ และเมื่อทหารเรือเลิกใช้ประโยชน์ได้ส่งกลับให้กรมธนารักษ์  เมื่อเข้าไป
ส ารวจพ้ืนที่พบหมู่บ้านชาวประมง จึงได้ตกลงกันระหว่างชาวบ้าน กรมธนารักษ์ และ
กรมอุทยานฯ ว่าพ้ืนที่จ านวน 700 ไร่ จะกันให้เป็นพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ และจะให้
ชาวบ้านเช่าเพ่ืออยู่อาศัย โดยจะท าการรังวัดปักเขตใหม่ เมื่อด าเนินการเรียบรอ้ยกรม
อุทยานฯ จึงประกาศเขตพ้ืนที่อุทยานขึ้นใหม่ แต่แผนที่แนบท้ายกลับไม่ได้ถูกแก้ไข  
(ใช้แผนที่แนบท้ายฉบับเก่า) ท าให้พื้นที่ของสองหน่วยงานนี้ทับซ้อนกัน 
 

8 พ.ค. 2566 
 

คณะกรรมการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออก ได้มีกำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำดังกล่ำว สรุปได้ว่ำ  

1. มอบหมายพลเอก วสันต์ สุริยมงคล หารือกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพ่ือหา
แนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา 

2. วางแผนการลงพ้ืนที่ผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว 

 
22 มิ.ย. 2566 

 
ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เชิญผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ นโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ ร่วมประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีการแก้ไขปัญหาแนวเขตพ้ืนที่
ทับซ้อนบนเกาะเสม็ด ระหว่างกรมอุทยานฯ และกรมธนารักษ์ โดยมีผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นประธาน ทั้งนี้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด าเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและตรวจสอบพื้นที่จังหวัดระยอง พบว่า มีประชาชนได้รับผลกระทบจาก
เรื่องดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

๑. กรณีแนวเขตพ้ืนที่ทับซ้อนบริเวณด้านเหนือของเกาะเสม็ด ซึ่งจากปี 2543 
ได้มีการจัดท าแนวเขต 2 แนว คือ แนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ. 2524 และแนวเขตตามสภาพข้อเท็จจริงเพื่อมิให้มกีารบกุรกุ
เพ่ิมเติม (แนวเขตแก้ไขปัญหาราษฎร) ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวกรมธนารักษ์ได้จัดให้
ราษฎรเช่าตามการส ารวจของกรมป่าไม้ปี 2542 แต่อุทยานฯ อ้างว่า แผนที่
ดังกล่าวไม่มีการประกาศเป็นกฎหมาย จึงต้องยึดตามรูปแผนที่ พ.ศ. 2524 

๒. กรณีพ้ืนที่ชุมชน เป็นที่ตั้งโรงเรียนที่มีก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกา ตั้งแต่ปี 
2514 เป็นพ้ืนที่ ๆ มีราษฎรอาศัยอยู่โดยไม่ถูกจับกุมด าเนินคดีเมื่อปี 2533 
ปรากฏว่า เมื่อปี 2524 บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานฯ โดย
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีค าวินิจฉัยว่า บริเวณพ้ืนที่ชุมชน วัด โรงเรียน สถานี
อนามัย ให้กันออกจากเขตอุทยานฯ  

๓. กรณีกลุ่มราษฎร 49 ราย ที่ถูกจับกุมเมื่อปี 2533 ได้รับการแก้ไขให้ราษฎร
ที่บุกรุกและถูกด าเนินคดี 49 ราย ได้รับสิทธิเช่าที่จากกรมธนารักษ์ตามมติ 
กบร. ครั้งที่ 7/2543  



๑๕ 

 

วัน เวลา รายละเอียด 
จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) กรณีแนวเขตพ้ืนที่ทับซ้อนบริเวณด้านเหนือของเกาะเสม็ด กรณีพ้ืนที่บริเวณ

ชุมชน ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะจัดท าค าวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ ส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  พิจารณาน า เสนอ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา
ส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ 

๒) กรณีการโอนสิทธิการเช่าของราษฎรที่บุกรุก จ านวน 49 ราย ซึ่งผู้ตรวจการ
แผ่นดินจะมีค าวินจิฉัยและขอ้เสนอแนะในเรื่องการของเปลี่ยนแปลงมต ิกบร. 
ครั้งที่ 4/2543 ในกรณีโอนสิทธิการเช่าให้สามารถด าเนินการได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2552 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พิจารณาต่อไป 
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คณะกรรมการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออก เดินทางลงพ้ืนที่ ณ เกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง 
จากการหารือร่วมกันระหว่าง สว. ธนารักษ์จังหวัด อุทยานฯ หมู่เกาะเสม็ดฯ สรุปได้
ว่า 

๑. มอบหมายให้จังหวัดรับไปด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาจริง ๆ อาจจัดเป็นวงเล็กก่อน เมื่อได้ข้อยุติตกผลึกแล้ว 
ค่อยขยายไปสู่วงใหญ่ โดยทุกท่านต้องถอยคนละก้าว เพ่ือหวังผลให้เกิด 
ข้อยุติ และปัญหาการเช่าที่เกินและลุกล้ าไปริมหาด และชายหาดขอให้น า
ประเด็นนี้ไปหารือเป็นล าดับถัดไปด้วยเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ครอบคลุมทุกเรื่อง 

๒. สมาชิกวุฒิสภาได้แนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาในทางบริหาร ดังนี้ 
๒.๑ ในส่วนของค าพิพากษาของศาล เข้าใจหน่วยงานว่าด าเนินการ
 ตามหน้าที่  ต้องมีหนังสือไปถึงกรมบังคับคดี เพ่ือท าการบังคับคดี  
 ก็ท าไปเพราะมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ แต่ในส่วนของราษฎรที่ถูก
 หมายบังคับคดี ท่านยังมีช่องทาง หากถูกหมายบังคับคดี เพื่อให้ออกจาก
 พ้ืนที่ ขอให้ท่านมีหนังสือแจ้งไปยังกรมบังคับคดีว่า เรื่องนี้ยังไม่จบ เพราะมี
 คดีอยู่ในชั้นของศาล ปกครองเพราะฉะนั้น ยังไม่สามารถด าเนินการตาม
 หมายบังคับคดีได้ 
๒.๒ ต่อมา คดีของศาลปกครอง ไม่ว่าจะพิพากษาแล้วหรือยังไม่มีการ
 พิพากษานั้น ส่วนที่พิพากษาแล้ว หน่วยงานจะต้องอุทธรณ์ หากไม่
 อุทธรณ์หน่วยงานก็จะถูกด าเนินการตามกฎหมายเช่นกัน เมื่ออุทธรณ์
 แล้ว หากศาลปกครองสูงสุดพิพากษามาเหมือนศาลฎีกาก็จบไม่มีปัญหา
 อะไร แต่หากพิพากษาเหมือนกับศาลปกครองระยอง อันนี้จะมีปัญหาที่
 หน่วยงานจะต้องยกประเด็นค าพิพากษาของศาลส่งไปคณะกรรมการ
 วินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าจะให้ด าเนินการตามศาลใด  



๑๖ 

 

วัน เวลา รายละเอียด 
๒.๓ ดังนั้น ขอเสนอทางแก้ในทางบริหารคือ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 ทุกหน่วย ไม่ว่าจะกี่กรม กี่กระทรวงก็ตาม หารือกันให้จบ จะทราบที่มา
 หรือไม่ทราบที่มาก็ตาม ปัจจุบันจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีใดตามอ านาจ
 หน้าที่ที่มีอยู่ของแต่กระทรวงและแต่ละกรม ก็ท าตามอ านาจหน้าที่ให้
 ถูกต้องตามกฎหมาย โดยความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่ ควรจะ
 ถอยคนละก้าว และเมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว คดีที่ค้างอยู่ในศาล คดี
 ที่ศาลบังคับมาแล้วต้องด าเนินการตามค าพิพากษา ก็มีทางแก้ คือ  
 คดีที่อยู่ในศาลหากใครที่ไปฟ้องก็ขอให้ไปถอนฟ้อง คดีที่ต้อง บังคับคดี  
 หน่วยงานก็ไปแจ้งกรมบังคับคดีว่าที่ศาลมีค าพิพากษาให้บังคับคดี 
 คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่ติดใจที่จะบังคับคดีตาม 
 ค าพิพากษาต่อไป ก็มีช่องทางตามกฎหมายที่จะให้ทุกคนอยู่ด้วยความสุข
 ด้วยกันทุกฝ่าย 
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2566 
ธนารักษ์จังหวัดระยอง ได้ส่งข้อมูลการประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สว.พบประชาชน
ภาคตะวันออก ๓ ประเด็น ดังน้ี 

๑. บริเวณพ้ืนที่เช่านอกเขตอุทยานฯ (พ้ืนที่ทางเหนือ) ที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
ระยอง ได้ด าเนินการจัดให้ราษฎรเช่าแล้ว แต่มีพ้ืนที่บางส่วนทับซ้อนกับ 
แนวเขตอุทยานฯ ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน 
เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2524 และมีพื้นที่ในสัญญาเช่าบางส่วนอยู่บริเวณชายหาด 

๒. บริเวณพ้ืนที่เช่าในเขตอุทยานฯ บริเวณชุมชน มีพ้ืนที่ในสัญญาเช่าบางส่วน 
ทับซ้อนกับแนวเขตอุทยานฯ โดยมีผู้ เช่าบางรายถูกด าเนินคดี และมี 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้ออกจากพ้ืนที่บริเวณป่าที่เกิดเหตุ 

๓. บริเวณพ้ืนที่เช่าในเขตอุทยานฯ ตามแนวเขตแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกที่ดินของ
รัฐตามมติ กบร. ครั้งที่ 7/2543 วันที่ 13 ต.ค. 2543 ที่มีมติให้ราษฎรที่ถูก
จับกุม จ านวน 49 ราย ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
แบ่งแปลงเช่า มีการโอนสิทธิการเช่าจึงมีจ านวนสัญญาเช่าทั้งหมด 182 
สัญญา (รายตัว) แต่มีเนื้อที่เช่าไม่เกินไปจากที่ได้มีการจัดให้เช่าครั้งแรก 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือร่วมกันพิจารณาในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

๑. บริเวณพ้ืนที่เช่านอกเขตอุทยานฯ (พ้ืนที่ทางเหนือ) ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
ระยองยืนยันว่า การด าเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณดังกล่าวมีการ
ส ารวจรังวัดแผนที่ร่วมกันกับอุทยานแห่งชาติฯ เป็นไปตามระเบียบการจัดหา
ประโยชน์ โดยผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในบริเวณแปลงเช่าและช าระค่าเช่าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอุทยานฯ ยืนยันแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 
2524 ประกอบกับผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีข้อเสนอเมื่อคราวการประชุมแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ให้รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ One Map ก่อน เพ่ือให้



๑๗ 

 

วัน เวลา รายละเอียด 
เกิดความชัดเจนเรื่องแนวเขต จึงจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ส าหรับแปลง
เช่ากรมธนารักษ์ที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าและบริเวณชายหาดในเขตอุทยานฯ ที่มี
การจัดให้เช่าไปแล้วนั้น ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยองจะร่วมกับอุทยานฯ 
และส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองในการตรวจสอบ และหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นพ้ืนที่ป่าและชายหาด ธนารักษ์จะกันพ้ืนที่ออกจากพ้ืนที่ตาม
สัญญาเช่า 

๒. บริเวณพ้ืนที่เช่าในเขตอุทยานฯ บริเวณชุมชน ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
ได้ด าเนินการจัดให้ราษฎรเช่าแล้ว ซึ่งในที่ประชุมเห็นควรให้รอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ One Map เพื่อให้เกิดความชัดเจน ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้มีการกันพื้นที่บริเวณดังกล่าวออกจากเขตอุทยานฯ แต่
ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว อุทยานฯ ได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ศ. 
2562 มาตรา 64 ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่า
อนุรักษ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอช่างจากกรมอุทยานฯ มาปักหลักเขตเพ่ือการ
อนุรักษ์ และรอผลการตรวจสอบเขตการปกครองจากกรมการปกครอง และ
เขียนแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องพิจารณา
ตามข้อเท็จจริงด้วย เนื่องจากป้องกันการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไม่ใช่เป็นการใช้
อยู่อาศัยและประกอบการเกษตร แต่เป็นการด าเนินกิจการเชิงพาณิชยกรรม
เกือบทั้งพ้ืนที่แล้ว ส าหรับผู้เช่าที่มีการด าเนินคดี อุทยานฯ จ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามค าพิพากษาของศาล ให้จ าเลยและบริวารออกจากป่าที่เกิดเหตุ
และคดีถึงที่สุดแล้ว โดยปัจจุบันจ าเลยได้ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลา  
ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งครั้งที่ ๒ ซึ่งศาลจังหวัดระยองได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่น
อุทธรณ์ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2566 

๓. บริเวณพ้ืนที่เช่าในเขตอุทยานฯ ส านักงานธนารักษ์ได้ด าเนินการจัดให้ราษฎร
เช่าตามมติ กบร. จ านวน 49 ราย ซึ่งปัจจุบันผู้เช่ารายเดิมได้มีการโอนสิทธิการ
เช่าบางรายอาจเสียชีวิตและทายาทมาด าเนินการเช่าแทน หรืออาจมีการ 
แบ่งแปลงให้แก่ทายาท หรือโอนให้บุคคลอื่น ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีดังกล่าวส านักงานธนารักษ์ได้พิจารณาโอนสิทธิ
การเช่าได้ตามระเบียบฯ แต่ให้จ ากัดพ้ืนที่เท่าเดิมของราษฎร 49 ราย และ
อุทยานฯ ขอให้กรมธนารักษ์ ส่งบัญชีรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงให้อุทยานฯ 
เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาเรื่องการขอด าเนินการยื่นของปรับปรุงซ่อมแซม 
หรือก่อสร้างอาคารกับอุทยานฯ ซึ่งได้หารือร่วมกันว่าจะด าเนินการตรวจสอบ
พ้ืนที่ในส่วนที่มีสิ่งปลูกสร้างเกินเขตเช่า และแจ้งให้อุทยานฯทราบ หากแปลง
เช่าของผู้ เช่ารายใดไม่มีหมุดรอบแปลงที่ชัดเจน ส านักงานธนารักษ์จะ
ด าเนินการปักหลักเขตให้ครบถ้วน ส าหรับกรณีผู้เช่า 8 ราย 9 แปลง ที่มีการ
โต้แย้งสิทธิ เห็นควรน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการครอบครองที่ดิน 
ราชพัสดุ เกาะเสม็ด ซึ่ งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน  



๑๘ 

 

วัน เวลา รายละเอียด 
เพ่ีอพิจารณาว่ายังมีพื้นที่ที่ผู้เช่าดังกล่าวสามารถเช่าเพ่ิมได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือ
ส านักงานธนารักษ์และอุทยานฯ จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
๒๗ มีนำคม 

๒๕๖๗ 
คณะกรรมการฯ เดินทางลงพ้ืนที่ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง เพ่ือติดตามความ
คืบหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ด พร้อมรับฟังข้อสรุป
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า 
 
ผู้แทนพื นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีรำชำ ได้รายงานว่า ปัญหาบนพ้ืนที่เกาะเสม็ด ซึ่งผลจาก
การหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้มีแนวทาง ดังนี้  
 1. พ้ืนที่บางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ชายหาด มีความเห็นร่วมกันว่า  
ควรมีการส ารวจและกันออกจากพ้ืนที่เช่า เพราะพ้ืนที่บางส่วนมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ 
และบางส่วนพ้ืนที่เช่าที่อยู่ริมชายหาดไม่เหมาะสมที่จะให้เช่า  
 2. บริเวณพ้ืนที่ชุมชน มีมติให้รอผลการพิจารณาของ One Map แต่ปัจจุบัน
อุทยานแห่งชาติฯ ได้ท าการส ารวจการถือครองของราษฎรบริเวณนั้นแล้ว เพ่ือน าเข้าสู่
มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญตัิอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 คือ ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือผอ่นผนั
ให้ราษฎรท ากินในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติได้ และ  
 3. การจัดให้ราษฎรเช่าตามมติ กบร. เมื่อครั้งที่ 7/2543 วันที่ 13 ตุลาคม 
2543 กรณีการโอนสิทธิการเช่า ตามมติ กบร. ในตอนนั้น ไม่ให้มีการเพ่ิมจ านวนสิทธิ
การเช่ามากกว่า 49 ราย แต่ปัจจุบันได้มีการตรวจเช็คข้อมูลกับธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
พบว่า ธนารักษ์ระยองได้มีการโอนสิทธิการเช่าไปกว่า 172 สัญญาเช่า ซึ่งประเด็นนี้ 
ได้มีการหารือกับทางธนารักษ์ว่า ขัดหรือแย้งกับทางมติ กบร. หรือไม่ 
 ประเด็นที่เป็นปัญหำ คือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ในพ้ืนที่
ด้วยกัน เกี่ยวกับเรื่องการออกเอกสารสิทธิสัญญาเช่า และขอบเขตการเช่าที่ไม่ตรงกัน 
จึงไม่สามารถตรวจสอบพ้ืนที่ให้เกิดความถูกต้องชัดเจนได้  โดยมีค าสั่งกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ที่ 6/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพ้ืนที่เกาะเสม็ด มีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคาร
รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอาคารที่รุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะ รุกล้ าพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ และสั่งการ
ให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างและอาคารที่ผิดระเบียบหรือกฎหมายที่รุกล้ า
พ้ืนที่ดังกล่าวรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอาคาร เมื่อคณะท างานมีมติให้ถอดถอนหรือตาม
ค าสั่งประธานคณะท างาน โดยประเด็นที่มีปัญหาคาบเกี่ยว คือพ้ืนที่สีเขียว มีสิ่งปลูกสร้าง
ที่คาบเกี่ยวเขตเช่าที่ดินราชพัสดุกับเขตอุทยานแห่งชาติ จ านวน 33 ราย 83 หลัง  
ซึ่งมติเห็นควรให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และธนารักษ์ท าข้อมูลเสนอกรมอุทยาน
แห่งชาติ เพ่ือจะด าเนินการในส่วนที่ล้ าเขตพ้ืนที่เช่าธนารักษ์ ก็ให้เช่ากับอุทยานแห่งชาติ 
แทน แต่กรมอุทยานแห่งชาติ ณ ตอนนั้น เห็นว่าเป็นเขตที่ล้ าพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
ไม่สามารถจะให้เช่าได้ และขัดต่อข้อกฎหมาย กรมอุทยานแห่งชาติจึงแจ้งให้ปฏิบัติตาม
ข้อกฎหมายต่อไป ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ กับพ้ืนที่คาบเกี่ยวดังกล่าว 



๑๙ 

 

วัน เวลา รายละเอียด 
 ปัญหำส่วนที่สอง รุกล้ าจากพ้ืนที่เช่าของธนารักษ์เอง ปัจจุบันไม่มั่นใจว่าทาง 
ธนารักษ์จัดให้ทางผู้เช่ามีการเช่าเต็มพ้ืนที่หรือไม่ส่วนที่ล้ าเขตอุทยาน โดยมีค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง คือ ค าสั่งที่ 9643/2561 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการครอบครอง
ที่ดินราชพัสดุเกาะเสม็ดในเขตอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เหมาะเกาะเสม็ด เพื่อ
การจัดให้เช่า โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีธนารักษ์เป็นฝ่ายเลขานุการ 
มีอุทยานแห่งชาติฯ มีหน่วยงานในพ้ืนที่เป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็น 
ผู้พิจารณาว่า จะให้ราษฎรเช่าเพ่ิมหรือไม่ให้เช่าเพ่ิม ซึ่งเคยมีผู้ยื่นขอเช่าเพ่ิมเมื่อปี  
2561 แต่ขณะนั้น คณะกรรมการไม่เห็นชอบให้เช่า เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีรายชื่ออยู่ในมติ 
กบร. 49 ราย ที่ถูกด าเนินการจับกุมเมื่อปี 2533 คณะกรรมการชุดนี้จึงไม่ให้เช่า ส่วน
ผู้ที่มีรายชื่อใน 49 ราย นั้น ได้อนุญาตให้เช่าได้ ซึ่งสอดคล้องกับมติ กบร. ที่ไม่ให้เพ่ิม
สิทธิการเช่ามากไปกว่า 49 ราย ซึ่งการโอนสิทธิมากกว่า 49 รายนั้น อุทยานแห่งชาตฯิ 
ได้ท าเรื่องแจ้งไปแล้วว่ามีผลต่อการด าเนินการในคดีจับกุม  
 ส ำหรับประเด็นปัญหำอื่น ๆ ได้ท าการสรุปเสนอกรมอุทยานแห่งชาติเรียบร้อย
แล้วว่า เห็นควรตั้งคณะท างานจากกรมอุทยานแห่งชาติ กรมธนารักษ์ ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจได้ เพ่ือหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
 ธนำรักษ์พื นที่ ให้ข้อมูลว่า ประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ตามที่อุทยาน
แห่งชาติได้รายงานนั้นถูกต้องแล้ว ส่วนความคืบหน้า เมื่อมีการหารือแล้ว ได้แจ้งปัญหา
ไปยังกรมธนารักษ์หลายครั้งแล้ว ตามที่ได้รับการสั่งการอาจจะมีปัญหาที่เพ่ิมเติม  
ในส่วนของกรมธนารักษ์ได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริง สภาพปัญหาส่งไปที่ สคทช.  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ ธนารักษ์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ One Map เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา มีการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการที่ดินของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ก็มี
การน าประเด็นปัญหาดังกล่าวไปร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เข้าร่วมและ
ได้ชี้แจงปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ก าลังด าเนินการอยู่ ทางคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็ให้
เร่งรัดการด าเนินการ และระหว่างที่รอผล คทช. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ
กันในระดับนโยบายและระดับกรม กระทรวง และล่าสุด เช้าวันที่ 27 มีนาคม 2567 
ได้ประสานไปยัง คทช. ในเรื่อง One Map ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งได้รับแจ้งว่า ภายใน
เดือนนี้ จะน าเรื่องนี้ไปพิจารณา โดยให้กรมธนารักษ์และกรมอุทยานแห่งชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาในคราวนี้ด้วย  
 ส่วนประเด็นที่ทางอุทยานแห่งชาติชี้แจงว่า พ้ืนที่ทับซ้อนและพื้นที่คาบเกี่ยว 
ขอรายงานเกี่ยวกับที่มีการจับกุมและการด าเนินคดีศาลปกครอง ซึ่งขณะนี้ศาลปกครอง
และตุลาการมิได้พิจารณาหน้าบัลลังก์ ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือเผชิญสืบ โดยเห็นว่าที่
อุทยานอ้างแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาทางผู้เช่าก็แพ้ แต่ท่านจะดูว่าแผนที่นี้ได้มา
ถูกต้องหรือไม่ เมื่อมีการจัดท ามาตั้งแต่ปี 2524 และเมื่อปี 2558 ได้ท าโดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือเผชิญสืบ
ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติและคณะตุลาการศาลปกครองระยอง ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง
หลาย ๆ อย่าง ซึ่งอาจเป็นคดีหนึ่งที่มีการจับกุมมาตั้งแต่ปี 2559 – 2561 เมื่อศาล



๒๐ 

 

วัน เวลา รายละเอียด 
พิจารณาแล้วจะมีอะไรที่ผิดจากที่เคยพิจารณามาหรือไม่ ซึ่งรอบนี้ถ้าทางธนารักษ์ชนะ 
ก็จะได้น าไปเป็นบรรทัดฐานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 อุทยำนแห่งชำติ ได้ให้ความเห็นว่า ในเรื่อง One Map จะสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ในส่วนของแนวเขตด้านทิศเหนือ แต่มติ กบร. ปี 2543 ไม่จ าเป็นต้องใช้ 
One Map อุทยานแห่งชาติและธนารักษ์คุยกันแบบมีเสียงที่ชัดเจนตรงกัน ก็ไม่ต้องใช้ 
One Map 
 พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กรรมกำร ได้ให้ความคิดเห็นว่า อุทยานแห่งชาติ จะ
หารืออย่างไรกับทางธนารักษ์ก็ไม่สามารถเข้าใจกันได้ เพราะท่านเป็นคนแจ้งว่าธนารักษ์
ท าแผนที่มาไม่ตรงกัน เพราะแผนที่ที่ไม่ตรงกัน โดยยึดคนละแนวเขต ฉะนั้นอย่างไรก็ 
ไม่ตรง ถ้ายอมรับเรื่อง One Map ก็จะจบ ฉะนั้น จะต้องมีแผนที่กลาง 1 แผนที่ เพ่ือมา
ตัดสินว่าเขตนั้นเป็น One Law ถ้ายังทะเลาะกันเช่นนี้ ต่างคนต่างใช้กฎหมายของ
ตัวเอง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชน แต่ถ้า One Map ตัดสินแล้ว ทุกคน
จะต้องยอมรับได้ ดังนั้น ต้องมี One Map เพ่ือตัดสิน  
 เจ้ำหน้ำที่จำกกรมแผนที่ทหำร ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของ One Map จะมี
คณะท างานที่เป็น One Map ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหากันระหว่าง
หน่วยงานที่ยังตกลงกันไม่ได้และมีแนวเขตที่ทับซ้อนกันอยู่ ซึ่งเมื่อการทับซ้อนจะต้อง
ท าประเด็นข้อเท็จจริงทั้งในส่วนของข้อกฎหมาย และในแง่ของสภาพพ้ืนที่ ว่าเป็นพ้ืนที่
ที่สมควรจะต้องได้รับการอนุรักษ์เป็นพ้ืนที่อุทยานหรือไม่ มีการใช้ประโยชน์ไปแล้ว
อย่างไรหรือไม่ และการด าเนินการที่มีการจับกุมที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูก
น าเสนอเป็นข้อพิจารณาเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายใน คทช. ซึ่งจะให้
ความเห็นได้ว่าจะเลือกใช้แนวทางไหน แต่การที่จะไปสู่คณะกรรมการนโยบายได้จะต้อง
มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน รอบด้าน  
 พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำร คนที่หน่ึง ได้ให้ขอเสนอแนะ
ว่าการเป็นข้าราชการต้องท างานเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ ต้องท างานให้ถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องให้ประชาชนรักด้วย และประชาชนก็จะต้องมี
กฎเกณฑ์กติกา มิใช่จะให้เพียงข้อราชการยกผลประโยชน์ให้ตนเองและเกิดการรุกล้ า
ตลอด ก็ให้ทุกท่านรู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้ร่วมกันวางไว้ 
เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่สามารถด าเนินการได้ โดยหวังผลที่จะแก้ไข
ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเป็นส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๑ 
ณ ศาลากลางจังหวดัระยอง 

 
  

        
 

        
 

                                              
 

        
 

        



๒๒ 
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๒๓ 

 

จุดที่ ๒ ส านักประชาสัมพันธ์เขต ๗ จันทบุร ี
 
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย 

๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง  
๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยธุยา  รองประธานกรรมการ คนทีส่าม  
๓. พลเอก วสนัต ์สุริยมงคล    กรรมการ 
๔. พลเอก ธงชัย สาระสขุ    กรรมการ 
๕. พลเรือโท สนธยา นอ้ยฉายา   กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุส่ง ไข่เกษ   กรรมการ 
๗. นางดวงพร รอดพยาธิ ์   กรรมการ 
๘. นายเจน น าชัยศิร ิ    กรรมการ 
๙. นายสุรเดช จริัฐฐิติเจริญ    กรรมการ 
๑๐. นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ    กรรมการ 
๑๑. นายอุดม วรัญญูรฐั     กรรมการ 
๑๒. นายจิรชัย  มูลทองโร่ย      ประธานคณะอนุกรรมการดา้นประชาสมัพันธ์ 
พร้อมด้วย นายณัฐศักย์ ดีศรี ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงหมาดไทย

เขต ๙  โดยมี นายทองทศ มหามนตรี ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ เขต ๗ ให้การต้อนรับ ซึ่งการ
เข้าพบสื่อมวลชนในครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการสมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกมาโดยตลอดระยะเวลา ๕ ปี พร้อมทั้งได้มีการน าเสนอผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้กับทางสื่อมวลชนได้รับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้ 

 
๑. พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำร คนที่หน่ึง  
กล่าวเปิดและขอบคุณพ่ีน้องสื่อมวลชนทั้งที่ได้ร่วมลงพ้ืนที่ไปกับคณะกรรมการฯ และมิได้ร่วม 

ลงพ้ืนที่แต่ก็เป็นแรงขับเคลื่อนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบ ในการเป็นกระบอกเสียงส่งต่อข่าวสารและปัญหาความเดือดร้อนของ  
พ่ีน้องประชาชนที่ได้พบเห็นจากการลงพ้ืนที่ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนเกิดเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจากทุกฝ่ายได้เป็นผลส าเร็จ โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์ และส านักงาน
ประชาสัมพันธ์เขต ๗ จันทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการปฏิบัติ
ภารกิจของคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ที่เป็นประโยชน์ให้
พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้ับพี่นอ้งประชาชน ไปสร้างความสขุ สร้างสีสันต์ ให้เกิดรอยยิ้มของ
พ่ีน้องประชาชนในวันนี้ กระผมและคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณทุกท่านแทนพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ  

 
 
 
 



๒๔ 

 

๒. คณะกรรมกำรฯ น ำเสนอผลงำนท่ีด ำเนินงำนส ำเร็จ ประกอบด้วย 
 
 ผลักดันกำรส่งเสริมอำชีพเลี ยงไหมอีรี่ ให้กับกลุ่มผูเ้ลี ยงไหมอีรี่ ชุมชนท่ำกะบำก 
 
 
ที่มำ 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙  ส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ขยายเป็น 
วงกว้าง ประชาชนขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ทุกภาคส่วนจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน โดยหมู่บ้านท่ากะบาก หมู่ที่ ๑๐ ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ที่ประกอบ
อาชีพการเลี้ยงไหมส าหรับผลิตผ้าไหมอีรี่ก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว  

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้บรรเทาลง ส่งผลให้กลุ่ม 
ผู้เลี้ยงไหมอีรี่กลับมารวมตัวกันในการประกอบอาชีพอีกครั้ง แต่เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ ได้แก่ กี่กระตุกไม้ เครื่องตีปุยไหมอีรี่ วัสดุส าหรับท าเปลเลี้ยงไหมอีรี่ เป็นต้น ซึ่งหากได้รับ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิงานจะท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตและสรา้งรายไดใ้ห้กับชุมชนเปน็
อย่างมาก 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้รับทราบ
ปัญหาดังกล่าวของพ่ีน้องประชาชนชุมชนท่ากะบาก ผ่านทางสมาชิกวุฒิสภาประจ าจังหวัดสระแก้ว  
จึงได้พิจารณาร่วมกันและมีความเห็นว่าหากมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่ม 
ผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ชุมชนท่ากะบาก จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มผู้เลี้ยงไหม ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 วันท่ี ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายสุรเดช จิรัฐฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา
ประจ าจังหวัดสระแก้ว นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการ  คนที่สาม และ 
นางสาว ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ คณะกรรมการอ านวยการฯ จึงเดินทางลงพ้ืนที่ เพ่ือไปศึกษาและรับฟัง
ข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ท าให้ทราบว่า กลุ่มผู้เลี้ยงไหมอี่รี่ชุมชนท่ากระบาก มีความ
มุ่งมั่นที่จะสร้างอาชีพและรายได้เพื่อพ่ึงพาตนเอง แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ อีกทั้ง 
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วซึง่เปน็ผู้ดแูลชาวบา้นกลุ่มนี ้ได้ให้ข้อมูลว่า ในล าดับต่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีจะมาช่วยในการศึกษาวิจัย ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้เสนอของบประมาณผ่าน
จังหวัดสระแก้วแล้ว ดังนั้น ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้
เกิดการวิจัยและพัฒนาคุณภาพสิ่งทอต่อไป 

 
กำรด ำเนินงำน 

 เมื่อวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
เพ่ือพบปะกับพ่ีน้องประชาชนชุมชนท่ากะบาก เจ้าหน้าวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด 
สระแก้ว รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงไหมและทอผ้าให้กับ
กลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ชุมชนท่ากะบาก เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้เป็น
ตัวแทนของชาวบ้าน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ให้ความส าคัญกับพี่น้องประชาชนชุมชนท่ากะบาก 
ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกล แต่ก็ยังได้รับความเมตตาจากคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้น าวัสดุ

โดย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 



๒๕ 

 

อุปกรณ์ดังกล่าวมามอบให้ถึงโครงการ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังช่วยประสานกับส านักงานวิจัย
แห่งชาติ ในการขอทุนวิจัยท าเครื่องดึงเส้นไหมอัตโนมัติให้กับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการขยายกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ไปอีกหลายพ้ืนที่ในจังหวัดสระแก้ว นับเป็น
โครงการที่จะช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 
ผลส ำเร็จ 
โครงกำรนวัตกรรมไหมอรีี่ไทยชุมชน 
จากที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  

ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วเพ่ือรับทราบปัญหาของประชาชน และได้ด าเนินการช่วยเหลือสนับสนุน  
โครงการนวัตกรรมไหมอีรี่ไทยเพ่ือชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 
2564 สามารถสร้างต้นแบบเครื่องดึงเส้นไหมอีรี่อัตโนมัติ  4 ชุด ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย 4 กลุ่ม 
(กระจาย 3 ภูมิภาค สระแก้ว ตาก เชียงราย) 

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวปัจจุบันได้มีเกษตรกรทั่วประเทศสนใจขอเรียนรู้ และร่วมลงนาม 
ในเครือข่ายไหมอีรี่แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการนวัตกรรมไหมอีรี่ไทยชุมชน จ านวน 234 กลุ่ม 
ประมาณ 1,257 ครัวเรือน จากทั่วประเทศ โดยส่วนมากเกษตรกรประสบปัญหาจากรายได้ไม่เพียงพอ 
ขาดโอกาส ไม่มีที่ดินท ากิน ผู้สูงวัย หรือเป็นกลุ่มผู้ดูแลผู้พิการ ซึ่งประชาชนเกษตรกรที่สนใจได้เห็นถึง
โอกาสการสร้างอาชีพใหม่และรายได้ที่ดีแก่ครอบครัว โดยลงทุนต่ า ใช้พ้ืนที่น้อย สามารถดูแลได้เองโดย
ไม่กระทบภาระงานประจ า 

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งโรงงานนวัตกรรมไหมอีรี่อินทรีย์เพ่ือชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สภาอุตสาหกรรมและภาคเอกชนด้านทุนและสถานที่ในการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งใช้นวัตกรรมเครื่องจักรหลัก
จากโครงการวิจัย และโรงงานจะท าสัญญารับซื้อผลผลิตไหมอีรี่จากประชาชนเครือข่ายโดยให้ราคา
อ้างอิงตามมาตรฐานที่ดี สร้างความมั่นคงแก่ระบบการผลิตของกลุ่มเครือข่ายและระบบแปรรูปของ
โรงงานอย่างสัมพันธ์กันอย่างดีและยั่งยืน 

 
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำของผู้ใช้ถนนทำงหลวงหมำยเลข ๓๓๖๙  

ตอน วัดอ ำภำศิริวงศ์ – คลอง ๑๖ 
 
 

ที่มำ 
เมื่อวันที่  ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๓ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ จังหวัดนครนายก และได้รับทราบถึง
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพื้นที่องค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  
จากการใช้รถใช้ถนนเส้นคลอง ๑๖ (บริเวณวัดอ าภาศิริวงศ์ แยกสายล าลูกกา-บางน้ าเปรี้ยว) เนื่องจากถนน
เส้นดังกล่าว เป็นถนนสองเลนที่รถวิ่งสวนทางกัน และไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้
มีผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บจนเกิดความพิการแล้วหลายราย พ่ีน้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ 
องค์รักษ์ ได้เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่พ่ีน้องประชาชน ซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

   โดย นายสุรเดช จิรัฐิติเจรญิ 



๒๖ 

 

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่พ่ีน้องประชาชนให้ความไว้วางใจ ส่งเรื่องเข้ามาเพ่ือให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิด
ความคลี่คลายหรือเบาบางลง  

 
กำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก มิได้นิ่งนอนใจ  

ได้ด าเนินการสอบถามปัญหาข้อเท็จจริงถึงความเดือดร้อนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และได้มี
การลงพ้ืนที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน กรณีถนนไม่มีไหล่ทาง ไม่มีทาง
เท้า และไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการหารือคณะกรรมการฯ ได้มีการเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชน ทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว ซึ่งได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และได้
เสนอให้ทุกภาคส่วนมีการท างานที่จะบูรณาการร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดแผนงาน/โครงการ การบรรจุ
แผนงานโครงการที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ เพ่ือเป้าหมายให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของระดับพ้ืนที่ ก็ให้มีการเจรจาหารือกับลูกบ้านเจ้าของ
พ้ืนที่ริมสองข้างทาง เพ่ือแสดงถึงความพร้อมที่จะให้ใช้พ้ืนที่ส าหรับก่อสร้างไหล่ทางได้ต่อไป 

ผลส ำเร็จ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกไดม้ีการตดิตามความ

คืบหน้า เป็นระยะ ทั้ งจากการลงพ้ืนที่  การประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด 
ในพ้ืนที่และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหามา
ตลอด โดยจังหวัดนครนายกและแขวงทางหลวงนครนายก ได้วางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาโดย
แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ได้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางเรียบร้อยแล้ว ในส่วนระยะยำว ได้มีแผนด าเนินโครงการขยายไหล่ทางจราจรบนทาง
หลวงหมายเลข ๓๓๖๙ ตอน วัดอ าภาศิริวงศ์ – คลอง ๑๖ เป็นระยะ ๆ โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดได้
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

ล่าสุด วันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๖ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้ลงพ้ืนที่ไปติดตามการด าเนินโครงการขยายไหล่ทางฯ ณ บริเวณหน้าโรงเรียน
ภัทรพิทยาจารย์ ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการเรียบรอ้ย
แล้ว พี่น้องประชาชนได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งมีความพึงพอใจอย่างดียิ่ง และได้ฝากประเด็นเพ่ิมเติมในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างที่ยัง  
ไม่เพียงพอ โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน พร้อมทั้งผู้บริหารท้องที่ 
ท้องถิ่นในการร่วมกันจัดท าแผนระดับพ้ืนที่ เสนอไปยังระดับอ าเภอ และจังหวัด พร้อมทั้งบูรณาการ
ร่วมกันกับแขวงทางหลวงจังหวัดนครนายกและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการจัดหางบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในส่วนนี้พ่ีน้องประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือในการมอบพ้ืนที่
ส าหรับติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้โครงการส าเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพ่ีน้องประชาชนที่
ต้องการให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย และเกิดความผาสุกในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 



๒๗ 

 

ผลักดันกำรก่อสร้ำงกำรขยำยถนนสำย ฉช. ๓๐๐๕ แยกทำงหลวงหมำยเลข ๓๑๔  
อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 
 

ที่มำ 
ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  

ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพบปะพ่ีน้องประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และรับฟังปัญหา  
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนและ
ผลักดันการก่อสร้างการขยายถนนสาย ฉช. ๓๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ าเภอ 
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือขอให้ช่วยผลักดัน
โครงการดังกล่าว ซึ่งถนนเส้นนี้มีความยาวระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร มีปริมาณการจราจรหนาแน่น
มาก เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังถนนสายหลักต่าง ๆ หลายเส้นทาง แต่เป็นเพียงถนน ๒ ช่องจราจร 
ท าให้ประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องรถยนต์เลี้ยวชนประชาชนที่สั ญจรข้างทาง 
รถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรถยนต์ที่จอดเสียริมข้างทาง เป็นต้น เป็น
สาเหตุท าให้ประชาชนและผู้ใช้การจราจรเส้นทางนี้ได้รับความเสียหายและได้รับความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก  

โครงการก่อสร้างการขยายถนนสาย ฉช. ๓๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ าเภอ 
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และการก่อสร้างสะพานจ านวน ๑ แห่ง พร้อมการขยายถนนให้เป็น ๔ หรือ 
๖ ช่องจราจร รวมถึงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าบางปะกงเป็น ๔ หรือ ๖ ช่องจราจรด้วยนั้น หากสามารถ
ด าเนินการได้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางนี้จะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น อีกทั้งจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึง่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งการพัฒนาตามแนวทางที่น าเสนอ
จะเป็นการเตรียมรองรับการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการ
คมนาคมขนส่ง กระตุ้นภาคเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

 

กำรด ำเนินงำน 
ด้ วยเหตุนี้  เพ่ือให้ การแก้ ไขปัญหาดั งกล่ าวเป็นไปตามหน้ าที่ และอ านาจของวุ ฒิ สภา  

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน และได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

วันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา แจ้งผลการรับฟังข้อมูลจาก
กรมทางหลวงและสภาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่า ถนนสาย ฉช. ๓๐๐๕ มีแผนยกระดับมาตรฐาน
ทางอยู่ในข่ายที่ต้องปรับปรุงเป็น ๔ ช่องจราจรอยู่แล้ว โดยกรมทางหลวงชนบทจะขอรบังบประมาณในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือท าการส ารวจ ออกแบบ และจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะขอรับ
งบประมาณก่อสร้างได้ในปี ๒๕๖๗ นอกจากนี้ กรณีเขตทางไม่เพียงพอและต้องมีการเวนคืนที่ดิน จะท า
การตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินในปี ๒๕๖๘ ส่วนปี ๒๕๖๙ จะด าเนินการส ารวจและออกแบบ และ
เสนองบประมาณด าเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๗๐ และเห็นควรให้ด าเนินการก่อสร้างโดยแบ่งการก่อสร้าง
ออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ก่อสร้างขยายสะพาน ระยะที่ ๒ ก่อสร้างขยายช่องจราจรถนนสาย ฉช. 

   โดย นายสุรเดช จิรัฐิติเจรญิ 



๒๘ 

 

๓๐๐๕ ระยะทาง ๖ เมตร และระยะที่ ๓ ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างถนนสาย ฉช. ๓๐๐๑ กับ ฉช. 
๓๐๐๕ จะท าให้โครงข่ายทางของกรมทางหลวงชนบทมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงจากกรุงเทพ
มหานครชั้นใน ตั้งแต่อ่อนนุช ลาดกระบัง หัวตะเข้ ตลอดคลองสวนร้อยปี มาตัดกับทางหลวงหมายเลข 
๓๑๔ เชื่อมโยงกับถนนสาย ฉช. ๓๐๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๑   

 

ผลส ำเร็จ 
ล่าสุด วันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมติดตาม

ความคืบหน้าของโครงการขยายถนนสาย ฉช. ๓๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยพบว่า ขณะนี้ทางหลวงชนบทได้ด าเนินการ
ขยายไหล่ทางออกไปฝั่งละ ๑ เมตร เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
ในเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้  กระบวนการในการศึกษา EIA ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการท า 
ประชาพิจารณ์ส ารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบเรียบร้อยแล้วทั้ง ๕ ครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ และได้
ด าเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณในการขอขยายเขตถนนจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ EIA เมื่อผ่านเรียบร้อยแล้วจะได้เสนอตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
ถนนเส้นดังกล่าวต่อไป  
 

ผลักดันเพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงถนนสำย ทล ๓๔๘๑ บำงน  ำเปรี ยว – บำ้นสรำ้ง 
 
 
 
ที่มำ 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสาย ทล. ๓๔๘๑ เริ่มตั้งแต่จุดทางแยกบ้านไผ่ด า – จุดทางแยก หมู่ที่ 
๖ บ้านหลักร้อย ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดการช ารุดเป็นหลุมลึก  
บางจุดผิวการจราจรแตกช ารุดเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร โดยถนนสายดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักใน
การเดินทางผ่านอ าเภอบางน้ าเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี แต่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ท าให้เกิดอุบัติเหตุ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
ต่อเนื่อง ชาวบ้านจึงมีความต้องการให้คณะกรรมการฯ ช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และผู้ที่สัญจรไป-มา 
ผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ได้รับความปลอดภัย 

 
กำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพ่ือช่วยด าเนินการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และได้ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง  
 
 
ผลส ำเร็จ 

โดย นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 



๒๙ 

 

ล่าสุด วันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าโครงการดังกล่าว พบว่า แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ส านักงานทางหลวงที่ ๑๙ ได้
ด า เนิน โครงการบู รณะโครงข่ายทางหลวงเชื่ อมระหว่ างภาคทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑  
โดยแก้ไขและปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว  
 

กำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรหนำแน่น บริเวณถนนปกรณ์สงเครำะห์รำษฎร์ 
และขอไฟฟ้ำส่องสวำ่งพรอ้มเส้นทำงจักรยำน ถนน รย.ภ.๑๐๐๕๒ สำยบ้ำนฉำง – บ้ำนกงเพชร  

 
 
 
ที่มำ 
วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพ้ืนที่ ณ ส านักงานเทศบาล 

มาบตาพุด เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
พร้อมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด 
โดยในเวทีการหารือครั้งนี้ นายอิทธิ  แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้
คณะกรรมการฯ ช่วยขับเคลื่อนผลักดันการแกไ้ขปัญหาการจราจรหนาแนน่บริเวณถนนปกรณ์สงเคราะห์
ราษฎร์ และขอไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเส้นทางจักรยาน ถนน รย.ภ.๑๐๐๕๒ สายบ้านฉาง – บ้านกงเพชร 
(ถนนเชื่อมระหว่างบ้านฉางและมาบตาพุด) สืบเนื่องจากทางหลวงมอเตอร์เวย์บ้านฉางที่ก าลังจะเปิดใช้
งาน จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้รถยนตเ์พิ่มขึ้นในพ้ืนที่มาบตาพุด เพราะเป็นพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรม เป็น
แหล่งนักลงทุนและผู้ประกอบการต่าง ๆ เดินทางมาเพ่ือติดต่อธุรกิจและปฏิบัติงานในโรงง าน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่จ านวนมาก หากไม่เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการจราจร จะท าให้การใช้ชีวิต
ของคนในชุมชนและผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น  

 
กำรด ำเนินงำน 
วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนของพ่ี

น้องประชาชน จึงส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 

วันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้รายงานผลการ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการฯ ถึงปัญหาการจราจรหนาแน่น บริเวณถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ 
เทศบาลมาบตาพุด โดยทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประสานหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร
หนาแน่นบริเวณถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ซึ่งเทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ด าเนินการขยายผิวจราจร
ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์เพ่ิมอีก ๑ ช่องทางจราจร เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรก ซึ่งจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่วนระยะยำว มีแนวทางที่จะก่อสร้างสะพาน 
ข้ามแยกตัววาย ซึ่งเป็นจุดตัดของถนนที่ท าให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด โดยแขวงทางหลวงบนบทระยอง 
จะรับผิดชอบด าเนินการจัดหางบประมาณจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างสะพานต่อไป ในส่วนของความต้องการไฟฟ้าส่องสว่างและเพ่ิมเส้นทางจักรยานบริเวณ
ไหล่ทาง ถนน รย.ภ.๑๐๐๕๒ สายบ้านฉาง – บ้านกงเพชร (ถนนเชื่อมระหว่างบ้านฉางและมาบตาพุด) 
ตามที่ชุมชนหนองแฟบเสนอนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รายงานว่า ได้ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า

โดย นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 



๓๐ 

 

ส่องสว่างเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๒๒ ต้น ใช้งบประมาณด าเนินการ ๒๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
นอกจากนี้ ในส่วนของเรื่องเส้นทางจักรยาน ได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แล้ว 

วันที่  ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๖  คณะกรรมการฯ ได้ลง พ้ืนที่พร้อมติดตามความคืบหน้า 
การด าเนินโครงการจัดท าเส้นทางจักรยาน ถนน รย.ภ.๑๐๐๕๒ สายบ้านฉาง – บ้านกงเพชร (ถนนเชื่อม
ระหว่างบ้านฉางและมาบตาพุด) ตามข้อร้องเรียนของนายอิทธิ แจ่มแจ้ง โดยองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยองแจ้งว่า ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการตีเส้นเพ่ือจัดท า
เส้นทางจักรยานตามข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ นี้ 

จำกปัญหำข้อร้องเรียนที่ นำยอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธำนชุมชนหนองแฟบ ได้น ำเสนอ 
ในประเด็นด้ำนกำรคมนำคม โดยได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรจรำจรที่หนำแน่น และกำรพัฒนำพื นที่
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ข้อร้องเรียนดังกล่ำวได้รับกำรแก้ไขให้บรรเทำเบำบำงลงแล้ว ซึ่งนำย
อิทธิ แจ่มแจ้ง ในฐำนะผู้แทนพ่ีน้องประชำชนได้กล่ำวขอบคุณคณะกรรมกำรฯ ที่เห็นควำมส ำคัญ
ของปัญหำ และให้ควำมส ำคัญต่อเสียงเล็ก ๆ ของชำวบ้ำนน ำไปขับเคลื่อนผลักดัน และติดตำมปัญหำ
อย่ำงต่อเน่ือง ทั งจำกตัวผู้ร้องเองและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ปัญหำควำมเดือดร้อนในครั งนี  
ได้รับกำรแก้ไขเป็นผลส ำเร็จที่เกิดขึ นอย่ำงแท้จริง 

 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเกำะสีชัง สู่ “เกำะสชีังโมเดล” 

 
 
  ที่มำ 
    เกาะสีชัง เป็นอ าเภอตั้งอยู่ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอ าเภอ  
ที่เล็กที่สุดในประเทศไทย อยู่ห่างกันประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๑๗ กิโลเมตร 
ปั จจุ บั น เกาะสี ชั งมี ค ว าม เจริญ เติ บ โตด้ าน เศรษฐกิ จการท่ อ ง เที่ ย ว เ พ่ิมมากขึ้ นแต่ ละปี   
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ
การท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาพ่ีน้องชาวเกาะสีชัง ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งเรื่องขยะ เรื่องน้ า
อุปโภค-บริโภค ปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงควรเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที ่
เกาะสีชังเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างมั่นคง
สืบไป 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้รับทราบ
ถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบนพ้ืนที่เกาะสีชัง จึงได้มีการวางแผนลงพ้ืนที่เกาะสีชังโดย
มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้พื้นที่เกาะสีชัง ได้รับพัฒนาครอบคลุมครบทุกมิติ และสามารถเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาให้กับพื้นที่เกาะอื่น ๆ ได้ จึงก าหนดให้เป็น “สีชังโมเดล”  
  วันที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออก โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (หัวหน้าคณะ) นายศุภชัย 
สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพ้ืนที่ ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพ่ือพบปะ
กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหาเชิงลึกของเกาะสีชังเกี่ยวกับปัญหาอ่างเก็บน้ าที่กักเก็บน้ า
ไม่ได้ ปัญหาภัยแล้งที่ชาวเกาะสีชังจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดื อน

โดย นายชาญวิทย์ ผลชวีิน 



๓๑ 

 

พฤษภาคมของทุกปี ปัญหาไฟฟ้าดับและไม่เพียงพอ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เกิดจากมลพิษการขน
ถ่ายสินค้ากลางทะเล และการลักลอบทิ้งขยะจากเรือสินค้าต่างประเทศคณะกรรมการฯ จึงได้น าปัญหา
ดังกล่าวมาประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกาะสีชังใน
ด้านต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่การเป็น “เกาะสีชังโมเดล”  
 

กำรด ำเนินงำน 
วันที่ ๔ – ๕ เมษำยน ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่ไปยังเกาะสีชัง เพ่ือร่วมกันจัดท า

แผนพัฒนาเกาะสีชัง ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการส านักนายก การประปาส่วน
ภูมิภาคศรีราชา กรมเจ้าท่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ า ภาคที่ ๖ 
นายอ าเภอเกาะสีชัง นายกเทศบาลเมืองศรรีาชา กอ.รมน. ฝ่ายทหารจังหวัดชลบุร ีประชาสัมพันธ์จงัหวดั 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้แทนภาคประชาชน โดยแบ่งกลุ่มหารือออกเป็น๕ ประเด็น ได้แก่  
๑) ประเด็นการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค ๒) ประเด็นเรื่องไฟฟ้า ๓) ประเด็นเรื่องมลพิษ (ขยะ อากาศ 
มลภาวะ ฝุ่นละออง) ๔) ประเด็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และ ๕) ประเด็นการปรับปรุงท่าเรือ  
ซึ่งแต่ละกลุ่มได้มีการสรุปและอภิปรายผล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละประเด็นอย่างขว้าง
ขวาง เพ่ือเป็นข้อสรุปในการก าหนดประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่จะบรรจุลงแผนพัฒนาเกาะ 
สีชัง ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ อ าเภอเกาะสีชังได้จัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอเกาะสีชัง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) ซึ่งบรรจุโครงการต่าง ๆ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ และ
สามารถน าไปเป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ผลส ำเร็จ  
ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่ไปยังเกาะสีชัง  

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการผลักดันแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุลงแผนพัฒนาเกาะสีชัง  
โดยพบว่าโครงการต่าง ๆ มีความก้าวหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมาก ดังนี้ 

๑. กำรแก้ไขปัญหำน  ำอุปโภค-บริโภค โดยในระยะเร่งด่วนได้มีการก่อสร้างต่อท่อประปา 
มาไว้ที่ปลายสะพานท่าเรือเกาะลอยศรีราชาเรียบร้อยแล้ว เพ่ือที่จะเติมน้ าประปาใส่เรือบรรทุก  
ไปยังเกาะสีชัง ส่วนบนพ้ืนที่เกาะสีชังได้มีการก่อสร้างระบบประปา วางท่อ วางถังน้ าใหญ่ ซึ่งเมื่อเรือ 
สูบน้ าจากการประปาศรีราชาจากท่อประปาที่ท่าเรือเกาะลอยแล้ว ก็จะน าไปเติมที่ถังใหญ่บนเกาะสีชัง 
เพื่อที่จะปล่อยให้ประชาชนใช้ในระบบประปาในพื้นที่เกาะสีชัง  

 ส่วนในระยะยาว ทางจังหวัดชลบุรีได้ของบศึกษาในการวางท่อน้ าประปาลอดใต้ทะเลจากฝั่ง  
ศรีราชา ไปยังเกาะสีชัง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่างถาวร ซึ่งได้บรรจุไว้ในงบประมาณปี ๖๗ 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนส านักงบประมาณก าลังพิจารณา ซึ่งถ้าแบบเสร็จแล้วจะตั้งงบประมาณในปีต่อไป 
ในการต่อท่อน้ าประปายาว ๑๒ กิโลเมตรไปยังเกาะสีชัง 

 ๒. กำรแก้ปัญหำไฟฟ้ำไม่เพียงพอ  ส าหรับระบบไฟฟ้านั้นเดิมมีการต่อท่อสายไฟฟ้า 
จากศรีราชาไปยังเกาะสีชังแล้ว แต่ เนื่องจากมี เรือบรรทุกสินค้าต่างประเทศจอดอยู่บริ เวณ 
หน้าเกาะสีชังเป็นจ านวนมาก จึงถูกสมอเรือเกี่ยวขาดต้องใช้ระยะเวลาการซ่อมเป็นปี ตอนนี้การไฟฟ้า

QR CODE  



๓๒ 

 

ส่วนภูมิภาคได้อนุมัตงิบประมาณในการวางท่อใหม ่ให้ลึกลงไปใต้พื้นดิน ๗ เมตรในทะเล เพื่อป้องกันการ
ถูกสมอเรือเกี่ยวขาด ซึ่งใช้งบประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท และจะด าเนินการวางท่อภายในปี ๒๕๖๗ นี้ 
ขณะที่บนเกาะสีชังเองก็จะมีการวางระบบโซล่าฟาร์มอีก ๑ แห่ง โดยใช้งบประมาณจ านวน ๒๐๐  
ล้านบาท เอาไว้เป็นแหล่งพลังงานส ารอง ส่วนในพ้ืนที่เกาะขามใหญ่ก็จะมีการวางระบบโซลาฟาร์มอีก  
๑ แห่ง รวมถึงแหล่งน้ าประปาด้วย ทั้งนี้ จากการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพบว่า ทุกฝ่ายก าลังเร่ง
ลงมือก่อสร้าง โดยอยู่ในขั้นตอนของกรมโยธาธิการทั้งในเรื่องของระบบประปา และการก่อสร้างโซล่า
ฟาร์ม  

๓. กำรแก้ปัญหำเรื่องขยะ ปัจจุบันเตาเผาขยะที่เกาะสีชังที่มีจ านวน ๔ เตานั้น สามารถ 
ใช้งานได้เพียง ๒ เตา ท าให้มีขยะตกค้างเพ่ิมขึ้นทุกวัน ทางเทศบาลต าบลเกาะสีชังจึงได้ของบประมาณ
ไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก่อสร้างเตาเผาขยะให้สามารถก าจัดขยะที่ ตกค้างประมาณ  
๗ – ๘ หมื่นตันให้หมดออกไปได้ ส่วนขยะใหม่จะมีการคัดแยกขยะ ท าธนาคารขยะ พร้อมทั้งเสนอโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวบนเกาะสีชงั 

๔. กำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว พบว่า เทศบาลเกาะสีชัง ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดชลบุรี  
โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เพ่ือด าเนินโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว  
อ่าวอัษฎางค์ (หาดถ้ าพัง) ให้สะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม รวมทั้งมีแผนพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญอื่น ๆ บนเกาะสีชัง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไป 
 “เกำะสีชังโมเดล” ที่ก ำลังจะเกิดขึ นนี  ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ที่ได้ร่วมแรง 
ร่วมใจ อุทิศแรงกำย แรงใจ ช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนโครงกำรต่ำง ๆ ในครั งนี ให้ประสบควำมส ำเร็จ 
และที่สุดแห่งควำมปรำบปลื มปีติยินดียิ่ง ที่ได้ทรำบว่ำ โครงกำรเพ่ือพัฒนำพื นที่เกำะสีชัง อ ำเภอเกำะ 
สีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นหน่ึงในโครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่จะทรงเจริญ
พระชนมำยุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษำ ในวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๗ โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
พร้อมด้วยภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ได้เสนอโครงกำรดังกล่ำว และจะเข้ำไปวำงแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ด้ำนสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร ด้ำนระบบน  ำประปำ ด้ำนระบบไฟฟ้ำ ด้ำนระบบกำรจัดกำรขยะ ด้ำนระบบบ ำบัดน  ำเสีย
ชุมชน ด้ำนสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ชุมชน และด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยระยะเร่งด่วนจะด ำเนินกำร
พัฒนำระบบประปำในพื นที่เกำะสีชัง เพ่ือให้ประชำชนมีน  ำประปำใช้ตลอดปี และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชำติที่น่ำอยู่ น่ำท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำเกำะสีชัง ที่คณะกรรมกำร
โครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพื นที่จังหวัดภำคตะวันออกได้ตั งเป้ำหมำยไว้ จึงท ำให้โครงกำร
ต่ำง ๆ สำมำรถขับเคลื่อนส ำเร็จได้อย่ำงรวดเร็วและประสบควำมส ำเร็จอย่ำงดียิ่ง  

 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรติดตำม เสนอแนะ เร่งรัด กำรปฏิรูป 



๓๓ 

 

 
 

๑. กำรบริหำรจัดกำรน  ำในภำคตะวันออก ๘ จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด   
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง โดยภำคตะวันออกประกอบด้วย ๒ กลุ่มจังหวัด 
 ๑.๑ กลุ่มจังหวัดกำรเกษตร ๕ จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี  และ ตราด 
กลุ่มที่มีปัญหาความต้องการน้ าเพื่อการเกษตร เป็นหลัก 

ผลกำรด ำเนินกำร : กำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรแหล่งน  ำ กำรบริหำรจัดกำรน  ำ 
       จังหวัดตรำด   

๑) อ่ำงเก็บน  ำคลองแอ่ง  ความจุ ๓๕ ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่ชลประทานประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ที่  
อ.บ่อไร่ ก าลังก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ  ปี พ.ศ. ๖๙  ที่ อ.บ่อไร่   

๒) อ่ำงเก็บน  ำคลองสะตอ ความจุ ๕๐ ล้าน ลบ.ม.ที่ อ.บ่อไร่  จะก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๖๙ ก าลัง
ส ารวจการชดเชย 

๓) ภำพอ่ำงเก็บน  ำคลองพร้ำว ที่เกาะช้าง ความจุ ๒.๕ ล้าน ลบ.ม.ก าลังก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ  
ปี พ.ศ. ๖๙  เป็นแหล่งน้ าเพื่อการท่องเที่ยว    

   จังหวัดจันทบุร ี  
  ๑) อ่ำงเก็บน  ำแก่งหำงแมว ความจุ  ๓๕ ล้าน ลบ.ม. ที่ อ.แก่งหางแมว ก าลังก่อสร้าง จะแล้ว
เสร็จปี พ.ศ. ๖๙  เป็น ๑ ในสี่อ่างเก็บน้ า ของโครงการเครือข่ายน้ าวังตะโนด เพ่ือส่งน้ าที่เหลือจาก
การเกษตรไปยัง อ่างเก็บน้ าประแส  จังหวัดระยองเพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรม ใน EEC   
 
 ๑.๒ กลุ่มจังหวัดกำรอุตสำหกรรม (EEC) ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง กลุ่มที่มีปัญหา 
ความต้องการน้ าใช้เพ่ือการอุตสาหกรรมเป็นหลัก ในปี พ.ศ. ๘๐ มีความต้องการใช้น้ า เพ่ือ EEC 
ประมาณ  ๘๗๐ ล้าน ลบ.ม 

กำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรแหล่งน  ำ กำรบริหำรจดักำรน  ำ 

 
(ภำพรวมแผนท่ีกำรผันน  ำ EEC)  เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน  ำในอนำคต 

โดยเฉพำะเพ่ือกำรอุตสำหกรรมและอุปโภคบริโภค 

                 โดย ผศ.บุญส่ง ไข่เกษ 



๓๔ 

 

๑) มีการผันน้ าวังตะโนด จันทบุรี มายัง อ่างเก็บน้ าประแส ปีละประมาณ ๗๐ ล้าน ลบ.ม.  
เพื่อการอุตสาหกรรมเป็นหลัก ๑) โครงการอ่างเก็บน้ าวังโตนด  ๒) อ่างเก็บน้ าคลองประแกด ๓) อ่างเก็บ
น้ าคลองพะวาใหญ่ ๔) อ่างเก็บน้ าคลองหางแมวสามารถเก็บกักน้ าได้ ๘๐.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง 
คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพ้ืนที่มาพบปะกับพ่ีน้องประชาชนและติดตามโครงการก่อสร้างก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าแก่งหางแมว     

๒) ท าการขุดลอกคลองแล้วเสร็จและผันน้ าจากคลองพระองค์เจ้าไชยายุชิต ฉะเชิงเทรา ไปยัง
อ่างเก็บน้ าบางพระ ชลบุรี ปีละประมาณ ๙๐  ล้าน ลบ.ม.ท าการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ  

๓) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน ในแผนการพัฒนาแหล่งน้ ารองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) มีความคืบหน้ากว่า ๕๔% หากก่อสร้างแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ าดังกล่าวจะช่วยเพ่ิม
ปริมาณน้ าต้นทุน สามารถเก็บกักน้ าได้ ๑๙.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

 
๒. กำรบริหำรจัดกำร “เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง” แผนปฏิรูป ต้องการยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ปัญหาคือมีการประกาศ “เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง” ในพ้ืนที่ อปท. “ได้แก่ ประกอบดว้ย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร (บางส่วน) เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ๘ แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลนครระยอง (บางส่วน) เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต าบล 
เนินพระ เทศบาลต าบลบ้านฉาง เทศบาลต าบลทับมา เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา และเทศบาลต าบาล
มาบข่า และชุมชนต่าง ๆ กว่า ๖๗ ชุมชน มีประชากรประมาณ ๑๗๘,๐๐๐ คน มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๑๗ 
ตารางกิโลเมตร เนื่องจากศาลปกครองสั่งให้ กวล..ประกาศ เป็นเขตควบคุมมลพิษ เนื่องจากภาค
ประชาชนร้องเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  เพราะมีปัญหามลพิษทางอากาศ (สาร VOCS เกินมาตรฐาน)  
มลพิษทางน้ าจากน้ าเสีย และ กากอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดจังหวัดระยอง 
 

     ผลการด าเนินการไม่สามารถจัดการกับปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองได้ จึงไม่
สามารถยกเลิกเขตควบคุมมลพิษได้ 

 
 



๓๕ 

 

๓. กำรจัดกำรขยะชุมชน บนเกาะแหล่งท่องเที่ยว คือ เกาะช้าง  
     ๓.๑) ขยะบนเกาะข้าง ขยะวันละ ๒๕ ตัน มีขยะตกค้างประมาณ ๒๐๐๐๐ ตัน จัดการยังไม่ได้
เนื่องจากขาดงบประมาณ ปัจจุบันจัดการขยะบนเกาะด้วยการคัดแยกขยะ Recycle และ ท า RDF  
หมักท า Biogas  

 
กำรผลักดันเรื่องท่อส่งน  ำให้เกษตรกรในพื นที่อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี 

 
  

ที่มำ 
วันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๔ ได้มีหนังสือจากสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ถึงคณะกรรมการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก เรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
เกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากสถานการณภัยแล้งในปี ๒๕๖๔  
ที่ก าลังจะมาถึงในอีกไมกี่เดือนข้างหน้า จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าเพ่ือรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไมให้กระทบต่อภาคการเกษตรแบบเช่นที่
แล้วมา โดยสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะตัวแทนเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการประสานขอให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออก ช่วยประสานหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือเตรียมรับมอืภัยแล้วที่ก าลงั
จะเกิดขึ้นโดยเร่งดวน  

 
กำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการ

จังหวัดปราจีนบุรีและกรมชลประทานเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้อนุมัติงบประมาณ จ านวน ๕๐ ล้านบาท ให้กับกรมชลประทานเพ่ือด าเนิน
โครงการจัดท าท่อส่งน้ าและการก่อสร้างสถานีสูบน้ าบ้านโคกกะจะ - ไม้เค็ด เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และมอบให้นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 
คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจังหวัดปราจีนบุรี ติดตามความคบืหนา้ในกรณีดงักล่าว โดยเมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าท าให้ทราบว่าปัจจุบันยัง
ไม่สามารถด าเนินการงานท่อส่งน้ าและสถานีสูบน้ าได้ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องการส่งมอบงานกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแทนอันที่หายไป ซึ่ งยังไม่สามารถหา
ผู้รับผิดชอบได้ คณะกรรมการฯ ได้เข้าพบและหารือกับนายวินัย สุขวิลัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดปราจีนบุรี ขอให้เร่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือให้ทางชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีสามารถ
ด าเนินการบริหารจัดการน้ าให้กับพี่น้องประชาชนได้ โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัปราจนีบรุี 
ได้เร่งด าเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจนสามารถจ่ายไฟส าหรับสูบน้ าได้ภายใน ๑ วัน 

 
ผลส ำเร็จ 

 จากการประสานงานและด าเนินการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา และนายรณรงค์ นครจินดา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและระบบส่งน้ า

โดย นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 



๓๖ 

 

โคกกะจะ - ไม้เค็ด ณ บริเวณบ่อพักน้ า ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือทดสอบเปิดใช้งาน
ระบบ และวัดผลการสูบน้ าระยะไกลจากแม่น้ าปราจีนบุรีในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและ
ผลไม้อื่น ซึ่งผลการทดสอบสามารถเปิดใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แก้ปัญหาให้พ่ีน้อง
เกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีน้ าใช้ในการท าเกษตรในช่วงหน้าแล้งหรือช่วงที่ขาดน้ าได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในพ้ืนที่ร่วมทดสอบระบบด้วย 
 

๓. คณะกรรมกำรฯ น ำเสนอผลงำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนและติดตำมให้เกิดควำมส ำเร็จ 
พร้อมขอฝำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง
ประชำชน ประกอบด้วย 
 

ผลักดันกำรแก้ไขปัญหำผู้ได้รับผลกระทบ 
จำกโครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ในพื นที่แหลมฉบัง 

 
 
 
ที่มำ 
เมื่อวันที่  ๓ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๖ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้เดินทางลงพ้ืนที่  ณ ส านักงานท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี   
เพ่ือติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส ๓ และรับฟังข้อมูลจากพ่ีน้องประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  
การขับเคลื่อนและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ ได้มีตัวแทน 
ภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร้องเรียนต่อคณะกรรมการฯ  
ให้ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในเรื่องเอกสารสิทธิ์ และระบบสาธารณูปโภคที่ ไม่สะดวก  
ไม่สามารถขอมิเตอร์น้ าไฟฟ้า มิเตอร์น้ าประปาได้ รวมถึงปัญหาการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ปัญหา
การจราจรหนาแน่น ปัญหาจากการก่อสร้างท่าเรือ เป็นต้น 

 
กำรด ำเนินงำน 
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน จึงมีแนวทาง  

ที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงวางแผนการลงพ้ืนที่พบประชาชนอีกครั้งหนึ่ง 
ในวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีประเด็นการหารือ
แบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ ๑) การพัฒนา EEC อย่างยั่งยืน โดยติดตามในประเดน็แผนพัฒนา EEC และ
การลดผลกระทบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ๒) การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบับอย่างยั่งยืน ติดตามประเดน็
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชน และ ๓) การแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนที่ เกี่ ยวข้อง  ผู้ ได้รับผลกระทบ รวมถึ งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

โดยผลการหารือ เป็นที่น่าพอใจที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนผลักดันการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามข้อเสนอของประชาชน อาทิ ลานวางตู้สินค้าที่มีจ านวนมากส่งผลให้เกิด

โดย นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 



๓๗ 

 

การจราจรติดขัด ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากรถบรรทุกวิ่งผ่านชุมชน โดยต้องการให้ท่าเรือแหลมฉบัง
แก้ไข โดยจัดให้มีลานวางตู้สินค้าในเขตพ้ืนที่ของท่าเรอืแหลมฉบัง เพื่อให้รถบรรทุกไปจอดในพื้นที่ท่าเรอื
แทนการมาบรรจุตู้ที่ลานวางตู้พ้ืนที่ของชุมชน ในเรื่องนี้การท่าเรือแจ้งว่าได้มีแผนงาน/โครงการทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวในการแก้ไขปัญหา โดยระยะสั้น จะบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมและให้จังหวัด
มอบหมายให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ ส่วนระยะยาว จะสนับสนุนพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรม
ลานพักตู้สินค้าตามวัตถุประสงค์ต่อไป นอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังจะพัฒนาโครงการ Truck Parking 
ขนาดพ้ืนที่ ๙๐ ไร่เป็นจุดส าหรับรถบรรทุกจอดรอเข้าไปรับ-ส่งตู้สินค้า เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรนาแน่นลงได้  

 
ผลส ำเร็จ 
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้ าประปา) 

การท่าเรือแจ้งว่าเป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกในพ้ืนที่เวนคืน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา และต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เวนคืนจะท าการขออนุญาตในเรือ่งของบ้านเลขที่ ขยาย
ไฟฟ้าและน้ าประปา จะต้องประสานข้อมูลกับท่าเรือแหลมฉบังก่อน ส าหรับกรณีเงินทดแทนการเวนคืน
ที่ดินที่เจ้าของที่บางส่วนไม่มารับเงินทดแทนนั้น ได้มีการวางเงินดังกล่าวไว้กับธนาคารออมสิน โดยแยก
ฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย และระบุชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนเป็นไปตามวธิีการที่ระบุไว้ในระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี และการขอรับเงินทดแทนที่วางไว้ ให้ขอรับภายในสิบปีนับแต่วันที่มีการวางเงิน ถ้าไม่ร้อง
ขอภายในก าหนดเวลาเช่นว่านั้น ให้เงินตกเป็นของแผ่นดิน  

ทั้งนี้ การอยู่ร่วมกันระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชนบ้านแหลมฉบัง คณะกรรมการฯ  
ได้ให้ความส าคัญถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีความสุขและยั่งยืน จะมีการตั้งคณะท างานระหว่าง
ท่าเรือแหลมฉบัง ชุมชน และส่วนราชการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ
มีข้อยุติร่วมกันที่ทุกภาคส่วนยอมรับ  

คณะกรรมการฯ ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงพ้ืนที่ 
พบประชาชนและการติดตามผ่านการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับส่วนราชการและ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้รับความคืบหน้าล่าสุดจากการลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี 
เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๗ โดยส่วนราชการจังหวัดชลบุรีได้รับรายงานว่า การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนชาวแหลมฉบัง ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการที่จังหวัดมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน ซึ่งการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ผู้น าพ้ืนที่ และผู้แทนพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งได้ มีการส ารวจครัวเรือน
ดั้งเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่เวนคืน เพ่ือแยกระหว่างกลุ่มผู้อยู่อาศัยเดิมกับกลุ่มประชากรแฝง มีการด าเนินการไป
แล้วกว่า ๗๐% ทั้งนี้ หากขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นก็จะสามารถออกเลขที่บ้าน และอนุญาตให้ด าเนินการขอ
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ าประปาให้กับพ่ีน้องประชาชนที่อยู่อาศัยเดิมได้ ถื อว่าการผลักดันการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง โดยความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

 
 
 



๓๘ 

 

กำรแก้ไขปัญหำพื นที่ทับซ้อนบนเกำะเสม็ด 
 

 
 

ที่มำ 
วันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด

ภาคตะวันออก เดินทางลงพ้ืนที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมี นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ 
ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดระยอง ได้เสนอประเด็นการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ด ซึ่งเกิดปัญหา
ความไม่แน่ชัดของแนวเขต โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณ
ที่ดินป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในพ้ืนที่ต าบลเพ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง และต าบลแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยเหลือที่ดิน
เพียงประมาณ ๗๐๐ ไร่ ที่ยังคงเป็นที่ราชพัสดุ เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานใช้แผนที่อ้างอิงคนละฉบับ  
จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่เช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์บางกลุ่มถูกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช แจ้งความด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่าง
หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่ที่ยืดเยื้อยาวนานเรื่อยมา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้มีการน าก าลัง 
เข้าจับกุมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ๔๒ ราย และในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการจับกุมเพ่ิมขึ้นอีก ๒ ราย ท าให้
มีประชาชนเข้าร้องเรียนและด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและ
แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้เข้ามาด าเนินการแก้ไขและไกล่เกลี่ย 

 
กำรด ำเนินงำน 
วันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ เดินทางลงพ้ืนที่ อ าเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง ได้มี

การติดตามความคืบหน้าประเด็นการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ด พร้อมทั้งวางแผนลงพ้ืนที่ 
ณ เกาะเสม็ด ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖   
 วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ เดินทางลงพ้ืนที่ ณ เกาะเสม็ด เพ่ือติดตาม
ประเด็นปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน โดยมี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ส ารวจบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อน 
ที่เป็นปัญหาระหว่างกรมธนารักษ์และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งได้ประชุมรับ
ฟังข้อคิดเห็นจากส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยที่ประชุมมีมติให้ส านักงานจังหวัด
ระยอง จัดการประชุมร่วมกับธนารักษ์จังหวัดระยอง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เพื่อหาข้อสรุปถึงทางออกของปัญหา เพ่ือให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนต่อไป  
 วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ เดินทางลงพ้ืนที่ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง เพ่ือติดตาม
ประเด็นความคืบหน้าและข้อสรุปจากการประชุมร่วมกันของส่วนราชการ ได้แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. บริเวณพ้ืนที่เช่านอกเขตอุทยานฯ (พ้ืนที่ทางเหนือ) ที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง  
ได้ด าเนินการจัดให้ราษฎรเช่าแล้ว แต่มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับแนวเขตอุทยานฯ ตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 และมีพื้นที่ในสัญญาเช่าบางส่วนอยู่บริเวณชายหาด 

๒. บริเวณพ้ืนที่เช่าในเขตอุทยานฯ บริเวณชุมชน มีพ้ืนที่ในสัญญาเช่าบางส่วนทับซ้อนกับ  
แนวเขตอุทยานฯ โดยมีผู้เช่าบางรายถูกด าเนินคดี และมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ออกจากพ้ืนที่บริเวณป่าที่
เกิดเหตุ 

โดย พลเอก วสันต์ สุริยมงคล 



๓๙ 

 

๓. บริเวณพ้ืนที่เช่าในเขตอุทยานฯ ตามแนวเขตแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐตามมติ 
กบร. ครั้งที่ 7/2543 วันที่ 13 ต.ค. 2543 ที่มีมติให้ราษฎรที่ถูกจับกุม จ านวน 49 ราย ได้รับสิทธิ
การเช่าที่ดินราชพัสดุ ซึ่งปัจจุบันได้มีการแบ่งแปลงเช่า มีการโอนสิทธิการเช่า จึงมีจ านวนสัญญาเช่า
ทั้งหมด 182 สัญญา (รายตัว) แต่มีเนื้อที่เช่าไม่เกินไปจากที่ได้มีการจัดให้เช่าครั้งแรก 

โดยผู้เขำ้ร่วมประชุมได้หำรือร่วมกันพิจำรณำในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี  
๑. บริเวณพ้ืนที่เช่านอกเขตอุทยานฯ (พ้ืนที่ทางเหนือ) ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยองยืนยันว่า 

การด าเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณดังกล่าวมีการส ารวจรังวัดแผนที่ร่วมกันกับอุทยานแห่งชาติฯ 
เป็นไปตามระเบียบการจัดหาประโยชน์ โดยผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในบริเวณแปลงเช่าและช าระคา่เช่าอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึ่งอุทยานฯ ยืนยันแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 2524 ประกอบกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีข้อเสนอเมื่อคราวการประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้รอผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร One Map ก่อน เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนเรื่องแนวเขต จึงจะหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ต่อไป ส าหรับแปลงเช่ากรมธนารักษ์ที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าและบริเวณชายหาดในเขตอุทยานฯ ที่มีการจัด
ให้เช่าไปแล้วนั้น ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยองจะร่วมกับอุทยานฯ และส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ระยองในการตรวจสอบ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นพื้นที่ป่าและชายหาด ธนารักษ์จะกันพ้ืนที่ออก
จากพื้นที่ตามสัญญาเช่า 

๒. บริเวณพ้ืนที่เช่าในเขตอุทยานฯ บริเวณชุมชน ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง ได้ด าเนินการ 
จัดให้ราษฎรเช่าแล้ว ซึ่งในที่ประชุมเห็นควรให้รอผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร One Map 
เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน ตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ให้มีการกันพื้นที่บริเวณดังกล่าวออก
จากเขตอุทยานฯ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว อุทยานฯ ได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ศ. 
2562 มาตรา 64 ตามแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่ดนิของราษฎรในเขตป่าอนรุักษ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหวา่ง
รอช่างจากกรมอุทยานฯ มาปักหลักเขตเพ่ือการอนุรักษ์ และรอผลการตรวจสอบเขตการปกครองจาก
กรมการปกครอง และเขียนแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องพิจารณา
ตามข้อเท็จจริงด้วย เนื่องจากป้องกันการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไม่ใช่เป็นการใช้อยู่อาศัยและประกอบการ
เกษตร แต่เป็นการด าเนินกิจการเชิงพาณิชยกรรมเกือบทั้งพ้ืนที่แล้ว ส าหรับผู้เช่าที่มีการด าเนินคดี 
อุทยานฯ จ าเป็นต้องด าเนินการตามค าพิพากษาของศาล ให้จ าเลยและบริวารออกจากป่าที่เกิดเหตุและ
คดีถึงที่สุดแล้ว โดยปัจจุบันจ าเลยได้ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลา ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งครั้งที่ ๒ ซึ่งศาล
จังหวัดระยองได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2566 

๓. บริเวณพ้ืนที่เช่าในเขตอุทยานฯ ส านักงานธนารักษ์ได้ด าเนินการจัดให้ราษฎรเช่าตามมติ 
กบร. จ านวน 49 ราย ซึ่งปัจจุบันผู้เช่ารายเดิมได้มีการโอนสิทธิการเช่าบางรายอาจเสียชีวิตและทายาท
มาด าเนินการเช่าแทน หรืออาจมีการแบ่งแปลงให้แก่ทายาท หรือโอนให้บุคคลอื่น ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีดังกล่าวส านักงานธนารักษ์ได้พิจารณาโอนสิทธิการเช่าได้ตาม
ระเบียบฯ แต่ให้จ ากัดพ้ืนที่เท่าเดิมของราษฎร 49 ราย และอุทยานฯ ขอให้กรมธนารกัษ์ ส่งบัญชีรายชือ่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้อุทยานฯ เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาเรื่องการขอด าเนินการยื่นของปรับปรุง
ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารกับอุทยานฯ ซึ่งได้หารือร่วมกันว่าจะด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ในส่วนที่ มี
สิ่ งปลูกสร้างเกินเขตเช่า และแจ้งให้อุทยานฯทราบ หากแปลงเช่าของผู้ เช่ารายใดไม่มีหมุด 
รอบแปลงที่ชัดเจน ส านักงานธนารักษ์จะด าเนินการปักหลักเขตให้ครบถ้วน ส าหรับกรณีผู้เช่า 8 ราย  
9 แปลง ที่มีการโต้แย้งสิทธิ เห็นควรน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการครอบครองที่ดินราชพัสด ุ
เกาะเสม็ด ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน เพ่ีอพิจารณาว่ายังมีพ้ืนที่ที่ผู้เช่าดังกล่าว



๔๐ 

 

สามารถเช่าเพ่ิมได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือส านักงานธนารักษ์และอุทยานฯ จะได้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

คณะกรรมการฯ ขอฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้กับ 
พ่ีน้องประชาชน เพื่อที่ประชาชนและส่วนราชการจะได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไป 
 

กำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำในกำรขอใช้ที่ดินพื นที่รำชพัสดุโยธะกำ  
เพ่ือกักเก็บน  ำต้นทุนส ำหรับผลิตน  ำประปำ 

 
 
 

ที่มำ 
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ภาคตะวันออก ลงพ้ืนที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจาก
เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง โดยปริมาณน้ าดิบไม่เพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปา รวมถึง
คุณภาพน้ าที่ไม่ได้มาตรฐาน มีค่าความเค็มประมาณ ๑.๓๔ กรัมต่อลิตร ไม่ควรน ามาใช้ในการอุปโภค  
จึงเสนอแนวทางการแก้ไขมา คือ โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าบนที่ราชพัสดุโยธะกา อ าเภอบาง 
น้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่กองทัพเรือขอใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์ มาเป็น
แหล่งเก็บน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปา จ านวน ๑,๐๐๐ ไร่ เพ่ือน าพ้ืนที่ดังกล่าวมาจัดท าเป็น 
ท่ีกักเก็บน้ าต้นทุนส าหรับผลิตน้ าประปาเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในช่วงฤดูแล้ง  

 
กำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามประเด็นดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมทางสือ่

อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ เดินทาง 
ลงพ้ืนที่ไปติดตามความคืบหน้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส่วนราชการจังหวัด การประปา  
ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา กองทัพเรือ และพ่ีน้องประชาชนมาร่วมพูดคุย สรุปได้ว่า กองทัพเรือ  
มีนโยบายตอบรับในเรื่องการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนอยู่แล้ว แต่การขอใช้พ้ืนที่นี้จะต้องร่วมกัน
ท าการศึกษาหาพ้ืนที่ว่าควรอยู่ในบริเวณใด ขนาดเท่าไหร่ และขอให้การประปาด าเนินการจัดท า  
แบบแปลนในการก่อสร้าง ท าข้อสรุปและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลพร้อมแล้ว
ให้น าส่งไปยังกองทัพเรือ ซึ่งขณะนี้ทางกองทัพเรือเองก็จะต้องท าการส ารวจพ้ืนที่และก าหนดให้ชัดเจน
อีกครั้งหนึ่ง โดยจะรวบรวมรายละเอียดการจัดท าผลกระทบต่าง ๆ และก าหนดเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติเพื่อน าเสนอให้ผู้บัญชาการทหารเรือพิจารณาต่อไป 

 
นอกจำกนี  คณะกรรมกำรฯ ได้ฝำกข้อคิดเห็นถึงหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดตั้งคณะท างานในการแก้ไขปัญหาจากการขอใช้พ้ืนที่โยธะกา 

เป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าส าหรับท าน้ าประปา ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการน าพ้ืนที่ของทหาร 

    โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา 



๔๑ 

 

ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประชาชน ซึ่งเดิมกองทัพเรือมีแนวนโยบายที่จะจัดให้
ประชาชนเช่าพื้นที่อยู่แล้ว หากการประปาเสนอเหตุผลที่เหมาะสม กรณีที่การประปาขอเสนอเป็นผู้เช่า 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้ผลิตน้ าประปา และเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่จะมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดทัง้ปี 
การขอเช่าที่ดินโยธะกาฯ ก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงขึ้น 

2. เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาค เสนอโครงการไปยังต้นสังกัด เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าประปา
จากแม่น้ าบางปะกงที่มีประสิทธิภาพในการกรองน้ ากร่อยและน้ าเค็มให้เป็นน้ าดิบ ซึ่งจะสามารถแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปาในระยะยาวได้ แต่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่ง
การประปาสามารถคืนทุนได้ในอนาคต  

3. ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดในการด าเนินโครงการ พร้อมขอแผนการด าเนินงานระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว เสนอมายังคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออก จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

 3.1 การผันน้ าอ่างเก็บน้ าพระสทึงจังหวัดสระแก้วที่มีปริมาณน้ าจ านวนมาก และไหลล้น
ท่วมพ้ืนที่กบินทร์บุรี ผันไปยังอ่างเก็บน้ าสียัดได้ ที่ปัจจุบันยังไม่มีการเชื่อมต่อกัน (ระยะทาง 27 กิโลเมตร) 
ที่คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๖๗ เพ่ือของบประมาณการศึกษาความเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ าเป็นต้องด าเนินการในเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ตามข้อก าหนด 

 3.2 การรับผันน้ าจากคลองบึงฝรั่ง มายังคลองหลวงแพ่ง (ระยะทาง 25 กิโลเมตร) ผ่านจุด
กระจายน้ าที่คลองสวนสน บางปะกง โดยแผนงานก าหนด ปี 2567 ท าการศึกษาออกแบบ ปี 2568  
ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อที่ดินบริเวณคลองบึงฝรั่ง และจะท าการขอเสนองบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างในปี 2569 

3.3 โครงการเช่าพื้นที่โยธะกาฯ เพ่ือเป็นแหลงกักเก็บน้ าดิบในการจัดท าน้ าประปา 
 3.4 แนวทางการน าน้ าจากแม่น้ าบางปะกงมาใช้เป็นแหลงน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา 
4. ปัญหาพ่ีน้องประชาชนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่โยธะกาฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีที่การ

ประปาส่วนภูมิภาคจะใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งกักเก็บน้ าดิบ ขอให้พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จัดท าเป็นหนังสือร้องเรียนมายื่นต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 

 
ประเด็น กำรขับเคลือ่นเกษตรแปลงใหญ่ในพื นที่จังหวัดภำคตะวันออก 

 
 
 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้เล็งเห็น  
ถึงความส าคัญของภาคการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกส่วนใหญ่นั้น พ่ีน้องประชาชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้ง ภาคตะวันออกเป็นเมืองผลไม้หลักของประเทศ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
ส้มโอ เงาะ ลองกอง ฯลฯ คณะกรรมการฯ จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ในการสนับสนุนและ
ผลักดัน “โครงการเกษตรแปลงใหญ่” ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตร 
โดยมุ่งหวังว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนและผลักดันก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพ่ีน้อง
เกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น 

               โดย นายอุดม วรญัญูรัฐ 



๔๒ 

 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญน่ั้น มุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาร่วมกันในการวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดอ านาจในการต่อรองเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตและสินค้า รวมทั้งสร้างเสริมและเชื่อมโยงการตลาดอย่าง
สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรมีความมั่นคงภายใต้การบริหารจัดการ
ที่ดีแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่  

คณะกรรมการฯ จึงได้ลงพ้ืนที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง อาทิ  

๑. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ขนุนหนองเหียง ที่มีความต้องการให้ส่วนราชการช่วยผลักดันให้ขนุน
หนองเหียงได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนจนปัจจุบัน
สามารถได้รับการรับรองการจดทะเบียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

๒. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปลานิลท่าข้าม จังหวัดชลบุรี  
๓. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๔. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอ และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดปราจีนบุรี  
๕. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มังคุด อ าเภอเขาคิชฌกูฏ และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัด

จันทบุรี 
ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ พบว่า ในหลาย ๆ กลุ่มได้มีการยกระดับการด าเนินงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแล้ว แต่กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ ยังมีความต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ 
ส่วนราชการเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ อาทิ การเพ่ิมศักยภาพด้านการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตร การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพและหลักการของระบบ
การเกษตรแปลงใหญ่ การจัดหาตลาดส าหรับขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้   
ทุกหน่วยงานต้องมีการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ
เกษตรกรรม 

 
กำรติดตำมกำรพัฒนำโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก EEC 

 
 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้เดินทางลงพ้ืนที่
ไปติดตามการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาพ้ืนที่ EEC ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ท าให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และมีความพร้อมต่อการรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่
หลากหลาย รวมถึงภาคบริการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ปัจจุบันเป็นการพัฒนาตามแผนภาพรวมฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่ได้ก าหนดกรอบ 
ทิศทางการพัฒนาให้พื้นที่นี้มีระบบนิเวศที่สามารถรองรับการเติบโตได้ในทุกมิติ โดยมีแนวทางการพัฒนา ๕ 
แนวทางประกอบด้วย  
 

         โดย นายเจน น าชัยศริิ 



๔๓ 

 

(๑) ส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและบริกำรแห่งอนำคต โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ๕ กลุ่มคลัสเตอร์ที่ส าคัญที่มี Value chain และศักยภาพสูงในพ้ืนที่ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
อุตสาหกรรม BCG และอุตสาหกรรมบริการ 

(๒) เพ่ิมประสิทธิภำพและกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพื นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค  โดย
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ (EEC Project list) จ านวน ๔ โครงการ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติหลักการประกอบด้วย (๑) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (๒) โครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (๓) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ท่าเทียบ
เรือ F และ (๔) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ซึ่งเป็นการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP (Public Private Partnership) ปัจจุบัน ได้เอกชนและลงนำมสัญญำ
แล้ว ทั ง ๔ โครงกำร นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นส่วนเสริมและที่
เชื่อมโยงกับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ ได้แก่  

 (๒.๑) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน ระยะทางรวม ๗๓๑.๑๘๙ กิโลเมตร สร้างแล้วเสร็จ 
๕๘๔.๐๗๕ กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างและปรับปรุงขยายช่องจราจร และก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการจราจรสายหลักรองรับโครงข่ายคมนาคมในอนาคต 

 (๒.๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายเขตจ าหน่ายน้ า ปรับปรุงระบบประปาและอาคารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่และรองรับการขยายตัวของเมืองและธุรกิจ สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตได้ ๒๔๐,๐๐๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน มีผู้ได้รับประโยชน์ ๑๕๔,๕๐๐ ครัวเรือน รวมถึงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและวางท่อ
น้ าดิบจากคลองห้วยยายร้า-อ่างเก็บน้ าห้วยซากนอก ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หาก
แล้วเสร็จคาดว่าจะได้ปริมาณน้ าต้นทุนเพ่ิม ๓ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ความยาวท่อเพ่ิมขึ้น ๓๐,๐๐๐ เมตร 

(๓) ยกระดับทักษะแรงงำนให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเตรียม
ความพร้อมรองรับการลงทุน และการยกระดับมาตรฐานการผลิตของนักลงทุน SMEs ไทยให้สามารถ
เชื่อมต่อใน Supply chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ ซึ่งมีโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 (๓.๑) โครงการพัฒนานวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อรองรับการ
ด าเนินกิจกรรมส าหรับสร้างนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ / โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) / โรงงานผลิตพืช (Plant 
Factory) / ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน และเกษตรกร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ / ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน / ยกระดับผู้ประกอบการด้วย
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ    

 (๓.๒) โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground  
 (๓.๓) โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(๔) พัฒนำเมืองให้มีควำมทันสมัย น่ำอยู่อำศัยและเหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพ ดังนี้ 
 (๔.๑) การพัฒนาเมือง ด้วยการ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน (๒) ส่งเสริมการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่ให้เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล (๒) เพ่ิมขีดความสามารถด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่ และ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลและยั่งยืน เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชาชนในเขตเมือง 



๔๔ 

 

 (๔.๒) การยกระดับระบบบริการสาธารณสุข ได้แก่ (๑) ยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง ๒ ให้
เป็น Sandbox ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP) (๒) การแพทย์แม่นย าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 (๔.๓) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร  เป็น
การจัดขยะเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ณ จังหวัดระยอง ปัจจุบันได้เปิดด าเนินการแล้ว แต่จังหวัดชลบุรี 
จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะภายในปี ๒๕๖๗ และจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างการศึกษาและส ารวจพ้ืนที่
ที่เหมาะสม  

(๕) เชื่อมโยงประโยชน์จำกกำรลงทุนสู่ควำมยั่งยืนของชุมชน ด้วยการกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนาพ้ืนที่ EEC อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมของพื้นที่และชุมชนใน
ทุกมิติ ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนที่  EEC อย่างเต็มที่ ได้แก่  

 (๕๑) การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มาลงทุน
ในพ้ืนที่ EEC กับวิสาหกิจชุมชน ด้วยการ ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ 

 (๕.๒) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
 (๕.๓) การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดสมัยใหม่ได้ 

 
๔. ผลงำนในด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือพี่น้องประชำชนในสถำนกำรณ์โควิด-๑๙ 

 
กำรให้ควำมช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชน 

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
 
 

ที่มำ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ตั้งแต ่

ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
ได้มีความห่วงใยต่อพ่ีน้องประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว โดยจัดท าโครงการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)  
มีมูลค่ำกว่ำ ๙๘๖,๐๐๐ บำท โดยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 

๑) มอบทุนสนับสนุนกำรประกอบอำชีพให้กับพ่ีน้องประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในพื นที่จังหวัด 
ภำคตะวันออก โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการลงพ้ืนที่รับฟังข้อมูลความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) โดยจากการลงพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนในสถานการณ์เร่งด่วน จ านวน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย 

- จังหวัดชลบุรี : คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่มอบอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริม
อาชีพการท าอาหารเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม อาหารการกินพ้ืนบ้านเกาะสีชัง (ข้าวมันส้มต า)  
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

โดย นางดวงพร รอดพยาธิ์ 



๔๕ 

 

- จังหวัดฉะเชิงเทรำ : คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในโรงเรียนอนุบาลวัดดอนทอง อ าเภอเมือง และสนับสนุน
การจัดโครงการอาสาสมัครสุขภาพของเด็กนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ อ าเภอเมือง เมื่อวันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

- จังหวัดจันทบุร ี: คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้าน
คลองยายไท ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

- จังหวัดปรำจีนบุรี : คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่มอบอุปกรณ์เครื่องตัดพืชสมุนไพร เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตให้แก่กลุ่มชุมชนบ้านดงบัง หมู่บ้านสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

- จังหวัดสระแก้ว : คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่มอบกี่ทอผ้าและเปลเลี้ยงไหม เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงไหมอีรี่อย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ชุมชนท่ากะบาก เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

- จังหวัดนครนำยก : คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่มอบอุปกรณ์ส าหรับท าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  
เพ่ือสนับสนุนโครงการเพิ่มผลผลิตให้แก่กลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรี หมู่ ๕ บ้านเขาทุเรียน 
ต าบลเขาพระ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒) จัดหำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และสิ่งของจ ำเป็นมอบให้แก่โรงพยำบำลสนำมและศูนย์พัก
คอยต่ำง ๆ ในพื นที่จังหวัดภำคตะวันออก ทั ง ๘ จังหวัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนของพีน่อ้ง
ประชาชน รวมถึงให้ก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา
ในการลงพื้นที่ไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

-  วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๑๖ – ๔๑๗ อาคาร
รัฐสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธี 
ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลสนาม
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ทั้ง ๔ จังหวัด (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด  

- วันที่  ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี  

- วันที่  ๙ กันยำยน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

- วันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  

- วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  



๔๖ 

 

๓) จัดท ำถุงยังชีพ เพ่ือมอบให้แก่พ่ีน้องประชำชนในพื นที่จังหวัดภำคตะวันออก ทั ง ๘ 
จังหวัด โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น ประชาชนในทุก
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการฯ จึงได้จัดท าถุงยังชีพ  
ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาด เพ่ือน าไป
มอบให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้ลงไปพบปะพ่ีน้องประชาชน 
 

************************* 
 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๒ 
ณ ส ำนักประชำสัมพันธ์เขต ๗ จันทบุรี 

 
 

 

     
 

     
 

     
 

     



๔๗ 

 

     
 

     
 

     
  

 
 

    
**************************** 



๔๘ 

 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ 
 

 
จุดที่ ๓ ณ ประตูระบายน้ าบ้านหินดาษ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ประตูระบายน้ าบ้านหินดาษ 
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคตะวันออก น าโดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย สมาชิก
วุฒิสภา ประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่สาม พลเอก วสันต์ 
สุริยมงคล พลเอก ธงชัย สาระสุข พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ นางดวงพร รอดพยาธิ์ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ และนายอุดม วรัญญูรัฐ 
สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่ติดตามการบริหารจัดการระบบการกระจายน้ าให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี  

จากการรับฟังข้อมูลในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลว่า กรมชลประทานได้มีแผน
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านคลองเรา (พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าใน
ลุ่มน้ าวังโตนด) จังหวัดจันทบุรี และโครงการสถานีสูบน้ ากลุ่มผู้ใช้น้ าสาย 2 , 4 (พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าลุ่มน้ าวังโตนด) ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ าให้กับประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานกรมชลประทาน ท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับและข้อมลู
ในครั้งนี้ 

ส าหรับการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ก าลังใจและแนวทางการจัดท าแผนโครงต่าง ๆ 
ต้องครอบคลุมและชัดเจน และมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดเพื่อติดตามระบบการกระจาย
น้ าในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๓ 
ณ ประตูระบำยน  ำบ้ำนหินดำษ อ ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี 

 
   

       
 



๔๙ 

 

       
 

       
 

         
 
 

*************************** 
 
จุดที่ ๔ ณ ที่ว่าการอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
 
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย 

๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง  
๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยธุยา  รองประธานกรรมการ คนทีส่าม  
๓. พลเอก วสนัต ์สุริยมงคล    กรรมการ 
๔. พลเอก ธงชัย สาระสขุ    กรรมการ 
๕. พลเรือโท สนธยา นอ้ยฉายา   กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุส่ง ไข่เกษ   กรรมการ 
๗. นางดวงพร รอดพยาธิ ์   กรรมการ 
๘. พลเอก นาวนิ ด ารกิาญจน์   กรรมการ 
๙. นายสุรเดช จริัฐฐิติเจริญ    กรรมการ 
๑๐. นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ    กรรมการ 
๑๑. นายอุดม วรัญญูรฐั     กรรมการ 



๕๐ 

 

พร้อมด้วย นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล ผู้ตรวจกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงหมาดไทยเขต ๙ โดยมี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
ให้การต้อนรับ โดยประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้า สามารถสรุป
ประเด็นได้ ดังนี้ 
 
 ๑. แผนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี (อ่างเก็บน้ าทั้ง ๔ อ่าง ในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี) 
 

 น าเสนอโดย ชลประทานจังหวดัจันทบุร ี
 

ชลประทำนจังหวัดจันทบุรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีอ่างเก็บน้ าที่
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 อ่าง อยู่ในความรับผิดชอบของชลประทานจ านวน 4 อ่าง และใน
ความรับผิดชอบของกรมพลังงาน ๒ อ่าง อัตราการเก็บน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณน้ ามี
น้อย น้ าแห้ง ซึ่งปีนี้การใช้น้ าค่อนขา้งมากในภาคเกษตร พ่ีน้องประชาชนมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มเตมิ
เป็นจ านวนมากขึ้นกว่าปีก่อน โดยมีการปลูกทุเรียนจามข้อมูลที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้กับเกษตรจังหวัด
นั้น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 490,000 ไร่ เทียบกับปีที่ผ่านมามีเพียง 450,000 ไร่ เมื่อเทียบกับภาพรวม
ทั้ง 6 อ่าง ปริมาณน้ าปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้ว 185 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 การจัดการน้ าในพ้ืนที่คลองวังโตนด มีแผนด าเนินการตั้งแต่ปี 2538 ในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
ลุ่มน้ าวังโตนดมีทั้งหมดประมาณ 18 โครงการ แยกเป็น ประตูน้ า เขื่อน อ่างเก็บน้ า และฝายระบายน้ า 
ส่วนของ 18 โครงการนี้ เป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 4 โครงการ และประตูระบายน้ า 4 โครงการ 
ส่วนที่เหลืออีกจ านวน 10 โครงการจะเป็นการก่อสร้างฝายและประตูระบายน้ า  

ในส่วนของอ่างเก็บน้ าทั้ง 4 อ่าง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ าวังโตนดที่สร้างเสร็จแล้วจ านวน 3 อ่าง 
คือ อ่างเก็บน้ าคลองประแกด ความจุ 60.26 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ าคลองพวาใหญ่ ความจุ 
68.10 ล้านลูกบาศก์เมตร และที่ก าลังจะแล้วเสร็จคือ อ่างเก็บน้ าคลองหางแมว ความจุ 80.70 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยศักยภาพของลุ่มน้ าคลองวังโตนดทั้ง 3 อ่าง รองรับประมาณฝนเฉลี่ย 1,841 
มิลลิเมตร/ปี ปริมาณน้ าท่าทั้งลุ่มน้ าคือ 1,070 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี แต่มีความตอ้งการใช้น้ าในอนาคต 
25 ปีข้างหน้า คือ ปี 2588 ทั้งลุ่มน้ าต้องการใช้น้ า 301.77 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และปริมาณความ
จุของอ่างทั้ง 3 อ่างที่แล้วเสร็จ คือ 209.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณความจุในอนาคตกรณีอ่าง
เก็บน้ าคลองวังโตนดแล้วเสร็จ คือ 308.56 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยอ่างเก็บน้ าคลองวังโตนด มีความจุ 
99.50 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเพียงพอต่อความต้องการน้ าในอนาคตอีก 25 ปีข้างหน้า 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าวังโตนด จะต้องอยู่หมู่ที่ 11 บ้านวังสัมพันธ์ และหมู่ที่ 18  
บ้านคลองยายไท ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว เกิดขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร
ผู้ใช้น้ าเป็นประจ าทุกปีในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองวังโตนด โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง กรมชลประทานจึงได้ศึกษา
และจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าและศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาลุ่มน้ าวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 
ซึ่งผลการศึกษาเสนอให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าจ านวน 4 อ่าง เพ่ือรองรับปริมาณน้ าต้นทุนต่อปีรวม 
308.56 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณน้ าท่าทั้งหมด 1,070 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตามผลการประชุมคณะกรรมการทัพยากรน้ าแห่งชาติที่



๕๑ 

 

เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและการจัดการทรัพยากรน้ ารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 2563 – 2580 โดยมีโครงการอ่างเก็บน้ าคลองวังโตนดรวมอยู่ด้วย 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองวังโตนด จะเป็นแหล่งน้ าต้นทุน
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานใหม่ได้ประมาณ 87,700 ไร่ เป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับการอุปโภคและบริโภค
ให้กับประชาชนบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอของจังหวัดจันทบุรี 
ได้ประโยชน์ประมาณ 5,403 ครัวเรือน และ เป็นแหล่งน้ าดิบส า รองส าหรับการอุปโภคบริโภค  
การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เฉลี่ย 70 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

การด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 การออกแบบ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 และมีแผนงานส ารวจออกแบบระบบชลประทานปี 2566 – 
2569 ส่วนกระบวนการในการจัดหาที่ดิน มีแผนด าเนินการ 4 ปี คือเริ่มตั้งแต่ปี 2566 – 2569 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการออกส ารวจพ้ืนที่จ่ายค่าชดเชย การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ทั้งหมด 11,982 ไร่ 
แยกเป็น พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง จ านวน 5,791 ไร่ ด าเนินการขออนุญาต เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2564 และอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เนื้อที่จ านวน 6,191 ไร่  ด าเนินการขออนุญาต เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้และได้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เสนอกรมอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ส่วนกระบวนการ 
มีส่วนร่วม ได้มีการรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 5 ครั้ง ด าเนินการเพ่ิมเติม
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอกีจ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยราษฎรใน
พ้ืนที่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯ ส าหรับปัญหาอุปสรรค คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ  

พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำรคนที่หน่ึง ปัญหาในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่มี
หรือไม่ หรือเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน 

ชลประทำนจังหวัดจันทบุรี ให้ข้อว่า เมื่อปลายปี 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ มีหนังสือมายัง
กรมชลประทาน เพ่ือขอให้กรมชลประทานชี้แจงหากมีการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าว 
จะมีผลกับพ้ืนที่อุทยานแค่ไหน อย่างไร เพราะพ้ืนที่ด้านบนที่ขอใช้พ้ืนที่อุทยานจะเป็นพ้ืนที่น้ าท่วม  
ซึ่งกรมชลประทานได้ตอบข้อชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว  

พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำรคนที่หน่ึง ได้สอบถามว่า ตามที่ชลประทานได้
วางแผนไว้เดิม ได้มีการขอใช้พ้ืนที่อุทยานจ านวนเท่าไร 

ชลประทำนจังหวัดจันทบุรี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามแผนงานเดิมที่ขอใช้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
และพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 14,600 ไร่ แต่มติ กบร. ให้มีการปรับลดการใช้พ้ืนลงให้เหลือประมา ณ 
12,000 ไร่ ปัจจุบันที่ด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ไป 11,982 ไร่ ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติ จ านวน 
6,191 ไร่ และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 5,796 ไร่ โดยรวมพ้ืนที่ก่อสร้าง 152 ไร่ ไว้เรียบร้อย
แล้ว ดังนั้น จะเหลือพ้ืนที่น้ าท่วมในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติประมาณ 600 ไร่  

พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำรคนที่หน่ึง ได้สอบถามว่า จ านวนพื้นที่น้ าท่วม 
600 ไร่นี้ ปริมาณน้ าที่ได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ได้ก าหนดตามแผนเดิมหรือไม่  

ชลประทำนจังหวัดจันทบุรี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในแนวของความจุน้ าที่กักเก็บได้ยังไม่ ได้
ตรวจสอบว่าจะต้องมีการขุดดินให้ลึกลงเท่าใด แต่ในหลักการคือต้องการอ่างเก็บน้ าที่ปริมาณความจุ  



๕๒ 

 

เท่าเดิม แต่ถ้าหากไม่มีการขุดดินนั้น ปริมาณน้ าจะไม่ได้ตามความจุที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 99.5 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ จ านวน 1,000 ไร่ จะได้น้ าประมาณ ๕๐ - ๖๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำรคนที่หน่ึง  ได้ให้ความเห็นว่า ทางกรม
ชลประทานควรไปด าเนินการส ารวจ หากความเป็นไปได้ที่อุทยานแห่งชาติจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ส าหรับเป็นพื้นที่น้ าท่วม โดยปริมาณน้ าที่ได้คอื ๕๐ – ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าระดับใด ใช้ส าหรับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีพอหรือไม่ และยังมี
ความจ าเป็นอยู่หรือไม่ที่จะต้องจัดส่งน้ าให้กับ EEC อยู่หรือไม่ ในขั้นต่อไปคือ ต้องส ารวจน้ าจากแหล่งอื่นท่ี
จะมาเติมในส่วนนี้ไว้ด้วย เพ่ือให้ได้ยอดที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ดังนั้น ชลประทาน
ควรจะมีข้อมูลที่เพียงพอว่า และควรเสนอเป็น ๓ ระดับ เช่น ประมาณน้ าที่ต้องการ 99.50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ใช้พ้ืนที่จ านวนเท่าใด ปริมาณน้ า 75 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้พ้ืนที่เท่าใด และปริมาณน้ า 
60 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้พ้ืนที่เท่าใด รวมถึงต้องมีข้อมูลการจัดหาน้ าจากแหล่งอื่นมาเติมเต็มได้เท่าใด 
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจของอุทยานแห่งชาติ และเห็นว่าการลดปริมาณของเนื้อที่ลง แต่
สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ าได้ และประชาชนได้มีน้ าใช้ตามเป้าหมายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า หากแต่ยืนยัน
ที่จะคงจ านวนพ้ืนที่เท่าเดิมไว้ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าก็อาจจะใช้ระยะเวลายาวนาน และไม่ทราบ
ได้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้ใช้พ้ืนที่เมื่อใด การถอยคนละก้าวจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด 

ดังนั้น ขอให้ชลประทานจัดส่งข้อมูลให้ทางวุฒิสภาด้วย โดยจัดท าเป็น 3 แผน ได้แก่ 1) พ้ืนที่ที่
จะขออนุญาตจากอุทยานแห่งชาติ เพ่ือใช้น้ าส าหรับภาคการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น จะใช้พ้ืนที่
จ านวนเท่าใด ได้ปริมาณน้ า เท่าใด ๒) พ้ืนที่ ใช้น้ าส าหรับการเกษตรและหากต้องจัดส่งให้
ภาคอุตสาหกรรม EEC ตาม 60% 75 % และ 100% ใช้พ้ืนที่เท่าใด ได้ปริมาณน้ าเท่าใด และ 3) การ
จัดหาน้ าส ารองจากแหล่งอื่นที่สามารถส่งให้ EEC ได้ปริมาณน้ าจ านวนเท่าใด และโดยวิธีการใด 

ผู้แทนคณะกรรมกำรลุ่มน  ำวังโตนดจังหวัดจันทบุรี ให้ความคิดเห็นว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ขณะนี้มีปัญหามาก แต่ปริมาณการใช้น้ านับวันเพ่ิมขึ้นทุกวัน ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่อุทยาน
แห่งชาตินี้ เห็นว่าอุทยานแห่งชาติควรจะต้องด าเนินการตามที่ชลประทานได้เสนอไป ประกอบกับ 
ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี หากยังคงมีปัญหาในการพิจารณาพ้ืนที่
ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ าเช่นนี้ อาจจะไม่ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หรือหากมีการก่อสร้างก็มีขนาดเล็กลง ขณะที่ 
ณ โอกาสต่อไปที่จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ิมเติมคงเป็นไปได้ยาก เรื่องนี้มองว่าหน่วยงานรัฐจะต้อง
อ านวยความสะดวกกับนโยบายของรัฐบาล เพราะในภาค EEC หรือภาคการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี 
เป็นส่วนที่รัฐบาลเห็นว่ามีความเดือนร้อนจากการขาดแคลนน้ า แต่ขณะนี้ยังเกิดการโต้แย้งของภาครัฐ
ด้วยกันเองไปมาความส าเร็จของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าจึงไม่รู้ว่าจะมีผลส าเร็จได้เมื่อใด 

ชลประทำนจังหวัดจันทบุรี ให้ข้อมูลเรื่องการใช้น้ าในภาคการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีว่า ใน
อีก 15 ปีข้างหน้า จะมีการใช้น้ าในปริมาณ 800 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่รวมกับภาค EEC ตามที่ได้
เรียนว่าน้ าท่าจังหวัดจันทบุรีที่มีคือ 1,070 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ถ้าด าเนินการตามที่อุทยานแห่งชาติ
ให้ปรับลดพ้ืนที่ลงตามที่อุทยานเห็นว่ามีความต้องการใช้น้ าที่ระดับต่ าสุดนั้น คือการใช้พ้ืนที่ท่วมน้ า
ประมาณ 600 ไร่ ก็จะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าในอนาคต ประกอบกับ หากด าเนินการปรับลด
ขนาดของอ่างเก็บน้ าลง การออกแบบ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการต่าง ๆ ที่
ด าเนินการไปจะต้องเริ่มต้นใหม่หมด ซึ่งอาจจะไม่ทันกับภาวะที่น้ าจะขาดแคลนในอนาคต  



๕๓ 

 

ผู้แทนเกษตรกร ได้ขอให้ชลประทานก่อสร้างระบบการกระจายน้ าให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ด้วย 
เพราะเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีอ่างเก็บน้ าล้อมรอบยังไม่ไดร้ับประโยชน์จากโครงการก่อสรา้งอ่างเกบ็น้ า
เลย เพราะพ้ืนที่แต่ละอ่างยังไม่มีระบบการกระจายน้ า 

ชลประทำนจังหวัดจันทบุรี ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีแผนที่จะด าเนินการก่อสร้างระบบการกระจาย
น้ าเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตรนอกพ้ืนที่ชลประทานอยู่แล้ว เนื่องจากเมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถด าเนินการส ารวจและออกแบบก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น
ของพ่ีน้องประชาชน และตั้งงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป โดยในปี 2567 นี้ 
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแกง่หางแมวเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ก็อยู่ระหว่างด าเนนิการส ารวจและออกแบบ 
และจะตั้งงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ในปี 2569  
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 หลังจากนั้น เวลา 12.30  นาฬิกา  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย 
สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่สาม พลเอก 
ธงชัย สาระสุข พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ นางดวงพร รอดพยาธิ์  
และนายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียนพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ  
แก่งหางแมว โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบข้าวสารและสิ่งของจ าเปน็พร้อมเงินช่วยเหลือใหก้ับผูป้ว่ย
ติดเตียงในพื้นที่จ านวน 3 ราย โดยมี นายวิสุทธิ์  ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ 
 จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการน้ า ณ อ่างเก็บน้ าคลองหางแมว โอกาสนี้ คณะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เกี่ยวกับ
ภาพรวมในการลงพ้ืนที่ติดตามการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบของจังหวัดจันทบุรี  
 ส าหรับการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ  
ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการฯ ได้เป็นสื่อกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีได้ส าเร็จ ท าให้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ าอุปโภค-บริโภค 
และด้านการเกษตร รวมทั้งรองรับการใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๓ 
ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอแก่งหำงแมว และอ่ำงเก็บน  ำแก่งหำงแมว 
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